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7 ต.ค. 65  ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน

บรูณาการความร่วมมอืในการสรา้งหว่งโซอุ่ปทานทีย่ั่งยนื กรณี 

สนิคา้ Tinplate และ Tin Free Steel ครัง้ที ่5/2565  อา่นตอ่หนา้ 9 

October 

2022 

17 ต.ค. 65  บรษัิท ยนูคิอรด์ จ ากัด (มหาชน) ใหก้ารตอ้นรับ  

รองผูว้่าธนาคารแหง่ประเทศไทยและคณะผูบ้รหิารธนาคารแหง่

ประเทศไทย ในการเขา้เยีย่มชมและศกึษาดงูานอตุสาหกรรม 

อาหารแปรรูปของประเทศไทย อา่นต่อหนา้ 15 
 

6 ต.ค. 65  TTIA จดัประชมุวสิามัญครัง้ที ่5/2565 ผา่นทาง 

Zoom Meetings มสีมาชกิเขา้ร่วม 12 บรษัิท (14 ทา่น) จาก 

26 บรษัิท อา่นตอ่หนา้ 9 
 

6 ต.ค. 65  คณุอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ ร่วมหารอื 

ออนไลน ์กับ คณุแอนดี ้ฮอล ์ประเด็นดา้นแรงงาน และ MWRN 

คณุสทุธาสนีิ ประเด็นการจัด Workshop คกส.อา่นตอ่หนา้ 7 
 

11-13 ตลุาคม 2565 งาน 17th WORLD TUNA TRADE CONFERENCE & EXHIBITION ณ โรงแรมแชงกร-ีลา: 
ดร.ชนนิทร ์ร่วมเป็น Co-chair, คณุนรนิทร ์ร่วมเป็น Speaker และสมาคมร่วมออกบธูประชาสัมพันธร์ายชือ่ อา่นตอ่หนา้กจิกรรมพเิศษ 
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ว ันที่ 11  ตุลาคม 2565 พิธีเ ปิดงาน INFOFISH WORLD TUNA TRADE 

CONFERENCE & EXHIBITION คร ัง้ที ่17 

เวลา 09.00-10.00 น. ณ  The Grand 

Ballroom, Shangri-La Hotel  Bangkok 

ภายใตธ้มี ‘Strengthening Resilience, 

Adaptability and Sustainable Growth in the 

Global Tuna Industry’ โดยมี นสพ.สมชวน 

รัตนมังคลานนท ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณใ์หเ้กยีรตเิป็นประธานเปิดงานฯ 

 

  

 ผูแ้ทนจากสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยไดเ้ขา้รว่มพธิเีปิดฯ ดังน้ี คณุเชง นริตุนิานนท,์ 

ดร.พจน ์อรา่มวัฒนานนท ์ทีป่รกึษากติตศิักดิ,์ ดร.ชนนิทร ์นายกฯ (Co-chair), คณุวรรรี ์เอง่ฉว้น 

เลขาธกิารฯ 

 

   

 

งาน 17th WORLD TUNA TRADE CONFERENCE & EXHIBITION 

ระหวา่งวนัที ่11-13 ตลุาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกร-ีลา กรงุเทพฯ:  

TTIA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคม รว่มเป็น Co-chair, คณุนรนิทร ์อปุนายกรว่มเป็น 

Speaker และสมาคมรว่มออกบธูประชาสมัพนัธร์ายชือ่สมาชกิและผลงาน 

กจิกรรมพเิศษ 
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ท ัง้นี ้คุณนรนิทร ์อุปนายก บรรยายหวัขอ้ 

Thai Tuna Industry Update สรปุ ดงันี ้ 

- สมาคมมุ่งมั่นใน 3 นโยบายหลัก: (1) ความ

ปลอดภัยของอาหาร, (2) การท าประมงอย่างยั่งยืน 

และ (3) มาตรฐานทางจรยิธรรมและสทิธมินุษยชน 

- มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทย 

ในเดือนมกราคม-มถิุนายน 2565 เพิ่มขึน้ 15% เมื่อ

เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัในปี 2564 

- สมาคมฯไดม้ีการท างานร่วมกับ ILO, IOM 

และ NGOs ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแกไ้ข

การใช ้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานประมง และการใช ้
แรงงานขา้มชาต ิโดยเนน้การสง่เสรมิหลักการดา้นสทิธมินุษยชน ทัง้น้ี TIP Report 2022 ไดจ้ัด

อันดับไทยเป็น Tier 2 จากปีกอ่นอยูท่ี ่Tier 2 watch list 

 - จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกและภาคธุรกจิในวงกวา้ง

ตัง้แต่ปี 2020 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก

วกิฤตการณ์และจ าเป็นตอ้งปรับตัว โดยอตุสาหกรรมทูน่าของไทยไดป้ฏบิัตติามมาตรการพเิศษ

ในการควบคุมสขุอนามัย เพือ่ป้องกันการปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส าหรับ

สถานประกอบการผลติอาหารแปรรูปสัตวน์ ้าเพือ่การสง่ออก ของกระทรวงสาธารณสขุ และกรม

ประมง จากการปฏบิัตติามแนวทางของภาครัฐท าใหคู้่คา้และผูบ้รโิภคทั่วโลกมคีวามเชือ่มั่นใน

สนิคา้ปลากระป๋องของไทยมากขึน้ 

 - ความทา้ทายทีอ่ตุสาหกรรมทูน่าของไทยตอ้งเผชญิ ไดแ้ก ่การจัดหาวัตถุดบิปลาทนู่า

ใหเ้พียงพอ, การลดภาษีผ่านการเจรจาความตกลงคา้เสรี เช่น สหภาพยุโรปและสหราช

อาณาจักร และการส่งเสรมิมาตรฐานจรยิธรรมทีน่ าแนวปฏบิัตดิา้นแรงงานทีด่ ี(GLP) ไปใชก้ับ

อตุสาหกรรมตลอดห่วงโซอ่ปุทาน โดยการใหค้วามส าคัญกบัการสรา้งชอ่งทางทีม่ปีระสทิธภิาพ

ในรับเรือ่งรอ้งเรยีนระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง 
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 วนัที ่12 ตุลาคม 2565 ดร.ชนนิทร ์นายกฯ 

(Co-chair) ร่วมเป็น Moderator ในการสมัมนา 

ช่ ว ง ที่  1  Session 4 :  Tuna markets and 

marketing: Embracing changes สรปุดงันี ้

 1. การเปลี่ยนแปลงทางการคา้ปลาทูน่าใน

สหภาพยโุรป 

 - กรณีภาพยนตร ์เรื่อง Seaspiracy ทาง Netflix 

ที่พาดพิงในเรื่องการท าประมงผดิกฎหมายและการคา้

มนุษยใ์นเรอืประมง ท าใหเ้สยีภาพลักษณ์ในอตุสาหกรรม

ทูน่า ท าใหผู้บ้ริโภคบางส่วนเลกิทานทูน่า / ปลา และ

เปลี่ยนมาทานอาหารมังสวิรัติแทน โดยในประเด็นนี้

วิ ท ย า ก ร คุ ณ  Henk Brus (CEO, Pacifical B.V. 

Netherlands) ใหค้วามเห็นวา่ภาพสว่นใหญใ่นภาพยนตร์

เป็น fake News 

 -  9 0 %  ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค  Plant base food 

(Flexitarians) ไมใ่ช ้กลุม่ Vegetarian หรอื Vegan โดย

กลุม่ Flexitarians สว่นใหญจ่ะเป็นชาวเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่จะยังคงรับประทานเน้ือสตัวบ์า้งเป็นบาง

เวลา แตจ่ะลดปรมิาณลง โดยหากม ีplant-base food เป็นอาหารทางเลอืกเพิม่เขา้มา 

 

 

 - ทางผูผ้ลติทูน่ากระป๋องพยายามประชาสัมพันธใ์หก้ลุ่ม Flexitarian ทีคุ่น้เคยกับแหล่ง

โปรตนีจากสัตวอ์ยู่แลว้ หันมาซือ้สนิคา้ทูน่ากระป๋อง โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นสนิคา้ทีม่โีปรตนีสูงดี

ตอ่สขุภาพ สามารถเก็บรักษาไดน้าน และราคาถกู 

 2.  ตลาดปลาทนู่าแถบตะวันออกกลาง 

 - ชว่งสถานการณ์โควดิ19 ไดส้รา้งความตอ้งการปลาทูน่ากระป๋องอยา่งไมเ่คยปรากฏมา

กอ่น  อยา่งไรก็ตาม หลังสถานการณ์โควดิ19 สง่ผลใหก้ารน าเขา้มปีรมิาณลดลงบา้ง 
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 - ผูบ้รโิภคตระหนักไดว้่า ทูน่ากระป๋องเป็นสนิคา้ทีม่ีโปรตนี ราคาไม่แพง สามารถเก็บ

รักษาไดน้าน น าไปประกอบอาหารอืน่ๆ ไดอ้กี รวมถงึยังทานไดท้กุทีท่กุเวลา 

 -  ปัจจัยหลักทีผู่บ้รโิภคเลอืกซือ้สนิคา้ทูน่ากระป๋อง ไดแ้ก ่ประสบการณ์การรับประทาน

อาหาร ราคาทีส่ามารถซือ้ได ้ความสะดวก และประหยัดเวลา 

 3. ยคุใหมข่องลาตนิอเมรกิา หลังสถานการณ์โควดิ19 

 - การเพิม่ขึน้ของสนิคา้ทูน่าในภูมภิาคฯ เป็นผลโดยตรงจากการระบาดของ COVID-19 

ดูไดจ้ากธุรกจิทูน่าในประเทศบราซลิซึง่ในอดตีเคยขาดดุลการคา้ในการคา้ปลาทูน่า แต่กลับ

กลายเป็นประเทศทีเ่กนิดลุการคา้หลังโควดิ-19 ในชว่งปลายปี 2020 ทีผ่า่นมา โดยผูน้ าเขา้หลัก 

ไดแ้ก ่อารเ์จนตนิา ชลิ ีเวเนซเุอลา รวมเป็น 80%  

 - รัฐบาลในละตนิอเมรกิา มนีโยบายใหส้ าหรับชนชัน้ทีม่รีายไดน้อ้ย โดย  ลดภาษี น าเขา้
อาหาร (รวมถงึปลาทูน่า) เพื่อรักษาระดับเงนิเฟ้อใหต้ ่า เพิม่การบรโิภคต่อหัว โปรโมทสนิคา้ทู

น่าเป็นโปรตนีทีด่ตีอ่สขุภาพเมือ่เทยีบกบัเน้ือวัว ไก ่หมู 

 

 ทัง้นี้ ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นว่า ผูบ้รโิภค

มักคิดว่าสินคา้ plant-base จะช่วยอนุรักษ์

ดา้นสิง่แวดลอ้ม อีกทัง้มีบางสือ่โจมตวี่าอุตฯ 

ทูน่า ท าใหเ้กดิปัญหาในดา้นต่างๆ  ทัง้หมดนี้

อาจเป็นสิง่ที่ทา้ทายต่ออุตสาหกรรมทูน่าใน

ปัจจุบัน แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือทุกฝ่ายตอ้ง

ร่วมมือกัน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให เ้กิด

ภาพลักษณ์ในทางทีด่ขี ึน้ตอ่อตุสาหกรรม 

 

 

 วนัที ่13 ตุลาคม 2565 ดร. ชนนิทร ์นายกฯ, คุณนรนิทร ์อุปนายก ไดป้ระชุม

ร่วมกบัรฐัมนตร/ีตวัแทนของคริบิาสและปาปัวนวิกนิี เกีย่วกับการส่งเสรมิการลงทุนและ

ความร่วมมอืระหว่างอุตสาหกรรมทูน่าของไทยกับ 2 ประเทศ โดยเฉพาะประเด็นผลประโยชน์

ของภูมภิาคน้ีทีจ่ะชว่ยกันเจรจากับทางสหรัฐอเมรกิาขอลดภาษีทูน่าน าเขา้จากการใชวั้ตถุดบิทู

น่า sustainability ของประเทศหมู่เกาะแปซฟิิกและผลติโดยประเทศสมาชกิอาเซยีน ในการ

ประชมุ APEC และภายใตน้โยบายสนับสนุนประเทศในอนิโดแปซฟิิกของ US 
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 จากน ัน้ ดร. ชนนิทร ์และคุณสุพตัรา ไดพู้ดคุย

ร่วมกบัคุณเปาโล FOS ซึง่มาร่วมงานและไดสุ้่มตรวจ

โรงงานทูน่าแถวจังหวัดสมุทรสาครไปแลว้ในภาพรวม

พบว่ามเีอกสารครบตามขอ้ก าหนดและ มรีะบบtraceability 

ทีด่ ีซึง่ทาง FOS ใชเ้ครือ่งมอื CCTV ในการตดิตามการจับ

ปลาว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ FOS หรือไม่ และแสดง

ความกังวลเรื่องของ IUU fishing ในมหาสมุทร  อินเดีย 
นอกจากนี้แจง้ว่ามีการขยายงาน/โปรเจคดา้นการรับรอง

บรรจภุัณฑเ์พิม่ขึน้  
 

 

TTIA ร่วมออกบูธ งาน INFOFISH WORLD TUNA TRADE CONFERENCE & 

EXHIBITION คร ัง้ที ่17 ระหวา่งวนัที ่11-13 ตลุาคม 2565 

บธูต าแหน่งที ่10 ณ The Grand Ballroom, Shangri-La Hotel Bangkok โดย สมาคมฯ 

มีการประชาสัมพันธ์รายชื่อสมาชกิและผลงาน, QR Code สมาชกิ, วีดีโอ TTIA และ TPFA 

ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มงานไดร้ับชม 
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 ทัง้นี้ เจา้หนา้ที่ของสมาคมไดเ้ขา้ร่วมฟัง

สมัมนาในหัวขอ้ตา่งๆ ดังน้ี 

 

 วันที ่12 ตุลาคม 2565 TTIA คุณปิยะราช 

จนท.การคา้ และคุณภรภัคร จนท.อาหารสัตว์

เลี้ยง เขา้ร่วมสัมมนา ช่วงที่ 2 Session 4: 

Tuna markets and marketing: Changing 

landscapes สรปุ ดังนี ้

 1.การคา้ทูน่าในเอเชยี: ความหลากหลาย

และโอกาส 

 - ความตอ้งการของผูบ้รโิภคส าหรับปลาทนู่ากระป๋องยังคงคอ่นขา้งต ่าในภูมภิาคเอเชยีที่

อาหารทะเลสดและแช่แข็งเป็นที่ตอ้งการของผูบ้รโิภคมากกว่า แต่ในช่วง COVID-19 ความ

ตอ้งการปลาทูน่ากระป๋องในเอเชยีเพิม่ขึน้เป็นบางส่วน เน่ืองจากสามารถ     เก็บรักษาไดเ้ป็น
เวลานาน และสะดวกในการรับประทานในสถานการณ์ COVID19 

 - การน าเขา้วัตถุดบิอยู่ในระดับสงูในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดยในปี 2564 การน าเขา้

สะสมของ skipjack Yellow Fin albacores ในประเทศไทย ฟิลปิปินส ์และจีน มมีูลค่ามากกว่า 

1.3 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ ซึง่ประเทศไทยเป็นผูน้ าเขา้สงูสดุ ประมาณ 663,000 ตัน  

 - ญี่ปุ่ นยังคงเป็นตลาดชัน้น าส าหรับปลาทูน่าซาซมิใินภูมภิาคน้ี และฟ้ืนตัวไดด้ีหลัง

สถานการณ์ COVID-19 

 2. การเปลีย่นแปลงในตลาดปลาทนู่าของเวยีดนาม 

 - ตลาดสง่ออกหลักของประเทศเวยีดนาม ไดแ้ก ่EU UK  โดยมคีวามตอ้งการสนิคา้มาก

ขึน้หลังสถานการณ์ COVID19 รวมถงึการมขีอ้ตกลงการคา้เสร ีEU, EFTA, CPTPP น ามาซึง่ขอ้

ไดเ้ปรยีบดา้นภาษี 

 - ราคาเฉลีย่ของทูน่าสง่ออกไปยังตลาดเพิม่ขึน้ประมาณ 20% โดยราคาเฉลีย่ของทูน่า

สง่ออกไปยังสหรัฐอเมรกิาเพิม่ขึน้ประมาณ 40% 

 - โรงงานแปรรูปปลาทูน่าของเวียดนามมีขอ้ไดเ้ปรียบจากที่มีแรงงานที่มั่นคง 

ความสามารถในการแปรรปูสงู 

 - ความทา้ทายของเวยีดนาม ไดแ้ก ่ขาดวัตถุดบิในการแปรรูปเพือ่การส่งออก, การแพร่

ระบาดของโรคโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อกจิกรรมประมงและเพิม่ตน้ทุนการผลติ ในปี 2022 

สงครามรรัสเซียและยูเครนท าใหร้าคาน ้ามันสูงขึน้ ตน้ทุนการผลติที่เพิม่ขึน้ลดผลก าไรของ

ผูป้ระกอบการอาหารทะเล รวมทัง้การแปรรูปปลาทูน่าและผูป้ระกอบการสง่ออก ใบเหลอืง IUU 

ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารทะเลไปยังสหภาพยุโรป, แรงกดดันทางการแข่งขันกับ

ประเทศผูผ้ลิตอื่นๆ: ดว้ยทูน่ากระป๋องเวียดนาม เป็นการยากที่จะแข่งขันในแง่ของแบรนด์ 

สว่นผสม และสว่นแบง่การตลาดแบบดัง้เดมิกบัไทย 

 3. การปรับตัวของตลาดและนวัตกรรมในระดับคา้ปลกีในตลาดสหภาพยโุรป 

 - จากขอ้มูลของ FAO การจับปลาทูน่าเชงิพาณิชยท์ีส่ าคัญทั่วโลกในปี 2020 อยู่ที่ 5 

ลา้นตัน ลดลง 7% เมือ่เทยีบกับการจับในปี 2019 เน่ืองจากไดร้ับการสง่เสรมิจากความร่วมมอื

เชงิสรา้งสรรคร์ะหวา่ง RFMOs, Tuna Fleets, Canning Industries และ NGOs 

 - ประชากรโลกเพิ่มขึน้ ความตอ้งการปลาทูน่ากระป๋องเพิม่มากขึน้ จากการวจิัยทาง

เศรษฐกจิและสงัคมยนืยันวา่ประชากรของประเทศเกดิใหม ่จะยังคงเตบิโตตอ่ไป / ครัวเรอืนของ

ประเทศจะมสีมาชกิอยูร่่วมกนัมากขึน้ เป็น ครอบครัวขนาดใหญ่ มสีมาชกิในวัยท างานอยูร่ว่มกนั 

และมสีว่นรว่มในงบประมาณการใชจ้า่ยของครอบครัวมากขึน้ 

 - การบรโิภคปลาทนู่ากระป๋องตามทอ้งตลาดภายในสหภาพยโุรป - สหรัฐฯ - ออสเตรเลยี 

- ซาอดุอีาระเบยี - ญีปุ่่ นจะเตบิโตอย่างต่อเนื่องที ่2-3% ดา้นเอเชยี-อเมรกิากลางและอเมรกิา

ใต ้จะเตบิโตเร็วขึน้ 3-8% 
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 วันที ่12 ตุลาคม 2565 TTIA คุณอนุสรา 

จนท.ความปลอดภัยดา้นอาหาร เขา้ร่วมสัมมนา 

Session 5 :  Sustainable supply chain and 

logistics สรปุดังน้ี 

 1. Shipping tuna: Impacts of high 

freight costs on raw tuna /raw material and 

processed tuna trade 

 - ผลกระทบของการแพร่จากโรคระบาด 

: ปลาและอาหารทะเล > มี Challenges นอก

ชายฝ่ังบนเรือประมงและบนชายฝ่ังในโรงงานแปรรูป และ Challenges ในการเปลี่ยนลูกเรือ 

รวมถงึ GCA อาจมขีอ้จ ากดั และความตอ้งการลดลงในภาค F&E  

 - การขนส่ง/การเชือ่มต่อส าหรับลูกคา้ในอนาคต > โดยก าลังรวบรวมระบบโลจสิตกิส ์

คอนเทนเนอรร์ะดับโลก เชือ่มตอ่กบัซพัพลายเชนของลกูคา้ไดง้า่ยขึน้ 

 2. How the pandemic is reshaping supply chains 

 - พื้นฐานในการรับประกันความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปรับตัวไดข้อง supply chain >> 

Global, Scientific, Transformative และ Multi-stakeholder 

 - การด าเนินการทีส่ าคัญต่อความยั่งยนื ยดืหยุ่น และปรับตัวไดข้อง supply chain >> 

การบูรณาการของ suppliers, ความร่วมมือเพื่อการปฏริูป เช่น ISSF WWF OXFAM, สุขภาพ 

วทิยาศาสตร ์และโภชนาการ, นวัตกรรมและการตลาดเชงิสรา้งสรรค ์ 

 - Ex. การท างานร่วมกับ OXFAM (1) นโยบายสิทธิมนุษยชน โดยสอดคลอ้งกับ

มาตรฐานสากลทีด่ ี(2) การประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน 

 3. Effectiveness in maintaining European Union policy in fighting Illegal, 

Unreported and Unregulated fisheries (IUU): post-COVID-1 9 , new challenges, and 

future objectives 

 - นโยบายสหภาพยุโรป ( EU) ในการต่อสูก้ับ IUU โดยทีม DG MARE IUU ที่มี

ความสามารถเดนิทางไปยังพันธมติรของประเทศทีส่าม ส าหรับการเจรจา IUU อย่างไร  ก็ตาม 
DG MARE ยังคงมสีว่นรว่มอยา่งแข็งขันในการตอ่สูก้บั IUU ผา่นการประชมุทางไกลและกจิกรรม

ความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการรักษาและส่งเสริมแนวทางการประมงที่ไม่ชอบดว้ย

กฎหมายโดยเด็ดขาด  

 - กลยุทธข์องสหภาพยุโรปในการต่อสูก้ับกจิกรรมการท าประมงโดย IUU ในชว่งทีม่กีาร

ระบาดใหญ่ นอกเหนือจากความร่วมมอืกบัประเทศทีส่าม ยังมเีป้าหมายเพือ่ตอกย ้าบทบาทของ

ตนในฐานะรัฐของตลาด DG MARE โดยการท างานอย่างหนักเพือ่เตรยีมแพลตฟอรม์ไอทใีหม่

ส าหรับใบรับรองการจับดจิทิัล และการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของกจิกรรมของประเทศสมาชกิ 

ในการด าเนนิการตามโครงการ IUU Catch  

 - ในบรบิทของนโยบายการก ากับดูแลมหาสมุทรระหว่างประเทศฉบับใหม่ของสหภาพ

ยุโรปและการสือ่สารเมือ่เร็วๆ น้ี ก าลังด าเนนิการโดยมุ่งเป้าไปทีก่ารเสรมิก าลังเครือ่งมอืในการ

ก าจัดประชาคมระหว่างประเทศเพือ่ต่อสูก้ับ IUU (โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดับ FAO ดว้ย มกีาร

ระบวัุตถปุระสงคใ์หม ่ซึง่เกีย่วขอ้งกบัความจ าเป็นในการใหค้วามส าคัญกบับทบาทของสถานะธง

ทีเ่กีย่วขอ้งกับปรากฏการณ์ "การลงทะเบยีนแบบเปิด" และการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ IUU ของ

สหภาพยโุรปในชว่ง COVID- 19 และหลัง COVID- 19 เพือ่ตอ่สูก้บัการท าประมง IUU ปัจจบุัน 

 - New Challenges >> Transshipment, Port controls, Open Registries 
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 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 คุณวรพล จนท.

อาวุโส คุณนลธวัช จนท.แรงงาน เขา้ร่วมงาน

สั ม ม น า  Session 7 :  Technology an 

Innovations for a safer, secure and 

sustainable tuna industry สรปุดังน้ี 

 1 .  Adding Value to Tuna Fishery 

Improvement Projects (FIPs) 

 -  ปั จจุบั น  ตลาดมีค วามต อ้ งการ ให ้

อุตสาหกรรมทูน่ามีการเตบิโตอย่างยั่งยืน หาก

ตอ้งการทีจ่ะใหเ้กดิการพัฒนาดังกล่าวได ้ควรมี

ไกด์ไลน์และนโยบายที่เกี่ยวกับสังคม (Social 

Policy) หรือ การเขา้ร่วมกลุ่ม Seafood Task force และ การจัดท า code of conduct เพื่อ

สนับสนุนการท าประมงทีถ่กูกฎหมาย รวมถงึการมมีาตรการและความรับผดิชอบตอ่ปัญหาสภาวะ

โลกรอ้น (Climate change commitments) การร่วมมอืจากภาคประชาสังคมในประเด็นเฉพาะ 

และ ความรว่มมอืหรอืการเจรจาทางสงัคม (Social Dialogue) 

 - โครงการ FIPs เหมาะทีจ่ะเป็นสว่นชว่ยใหเ้กดิการพัฒนาและความยั่งยนื ซึง่เห็นไดจ้าก 

ตัวโครงการเป็นภาคสาธารณะและสามารถอา้งองิได ้อกีทัง้ยังไดร้ับการยอมรับจากผูม้สี่วนได ้

สว่นเสยีดว้ย 

 - สิ่งที่จะช่วยท าโครงการ FIPs เกิดการพัฒนาในระดับต่อไป เช่น การเขา้ร่วมกับ

โครงการฯ และเพิม่กจิกรรมของโครงการเขา้ไปอยู่ในแผนงานขององคก์ร หรอื ประชาสัมพันธ์

ใหภ้าคสว่นอืน่ๆทราบมากยิง่ขึน้ หรอื การเพิม่เงนิทนุชว่ยเหลอืโครงการ 

 2. Fisheries and People in the context of social accountability and sustainability 

 - ปัจจบุันทางองคร์ะหวา่งประเทศไดเ้ขา้มามบีทบาทในการพัฒนากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ภาคอุตสาหกรรมประมงมากยิง่ขึน้ เชน่ องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ไดพ้ยายาม

การสรา้งความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับตัวเรือในการประมงมากยิง่ขึน้ หรือ 

องคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ก็มคีวามกงัวลเกีย่วกบัสภาพแรงงานใน

อตุสาหกรรมการประมง  

 - ปัจจุบันนี้ อาจกล่าวไดว้่า ILO เป็นหน่วยงานเดียวที่เป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาล 

นายจา้ง และคนงานในการก าหนดมาตรฐานแรงงาน โดยไดจ้ัดท าอนุสัญญาว่าดว้ยการท า

ประมงพยายามทีจ่ะรับรองการท างานทีด่ใีนการประมง 

 - ขอ้จ ากัดในประเด็นต่างๆ และการขยายผลการด าเนินการ ส่งผลใหเ้กดิผลลัพธต์่างๆ 

ไดแ้ก ่ 

 > เกดิความความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานระหวา่งประเทศ มากขึน้ 

 > บางรัฐชายฝ่ังไดใ้ชม้าตรการและก ากับดูแลสภาพของเรือและลูกเรือในเรือ

ตา่งประเทศทีไ่ดร้ับอนุญาตใหท้ าการประมงในน่านน ้าของตนมากขึน้ 

 > มกีารเปลีย่นแปลงมาตรฐานแรงงานไปสูบ่รรทัดฐานดา้นสทิธมินุษยชน 

  3 .  ช่ว งอภิป ร ายจากหน่วยงาน  MSC, FRIEND OF THE SEA , Fishing Industry 

Association ปาปัวนวิกนิี และ OPAGAC/AGAC, Spain มกีารน าเสนอประเด็นส าคัญ ดังน้ี 

 หั ว ข ้อ  What's next in social accountability and sustainability at the Marine 

Stewardship Council (MSC) โดยคณุ Bill Holden 

 - MSC เป็นองคก์รใหค้วามส าคัญมาตรฐานสิง่แวดลอ้มเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหา Global 

crisis และการจับปลามากเกนิไปต่อมาไดม้กีารเพิม่มาตรฐานการใชแ้รงงานเพราะเป็นประเด็น

ส าคัญดา้นสังคม โดยไดพ้ัฒนาขอ้ก าหนดทีม่เีป้าหมายถงึสทิธมินุษยชนและการใชแ้รงงานใน

อุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยจะมีการก าหนดใหท้ าแท็บเล็ต Report ในประเด็นดา้นการใช ้

แรงงาน ซึง่ครอบคลุมประเด็นทีส่ าคัญ เชน่ การสรรหาลูกเรอืสัญญาจา้งอายุในการท างาน การ

รับขอ้รอ้งเรียนและการเยียวยาและแรงงานขัดหน้ี ซึง่จะมีการตรวจ audit จาก Third Party 
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รวมถึงการประเมินตนเองและการท ามาตรฐานต่างๆ เช่น SEDEX AMfori SA 8000 ส าหรับ

มาตรฐานดา้นแรงงานจะเริม่ใชใ้นวันที ่1 พฤษภาคม 2023 น้ี 

 หัวขอ้ satellite and CCTV monitoring , Augmented Reality audit and Marine Bio 

diversity off Set sustainable seafood certification according to friend of the sea. โดย

คณุ เปาโล เบ 

 - ปัจจุบันมาตรฐาน friend Of The Sea ครอบคลุมทัง้หมดกว่า 1,500 บริษัท 5,000 

สนิคา้และ 80 ประเทศทั่วโลกโดยมาตรฐานจะครอบคลมุสนิคา้หลายประเภท เชน่ สนิคา้ประมง 

เกษตร อาหารทะเล สบู่ ครีม และอาหารเสริมคอลลาเจน โอเมกา้ 3 โดยล่าสุดมีมาตรฐาน 

Friend Of The Sea ส าหรับพรีเมี่ยม Plant Base ดว้ย ส าหรับการตรวจสอบของเฟรนด์ออฟ

เดอะซีจะใชร้ะบบชื่อว่าซาร่า audit Video recording and blockchain ซึ่งเป็นขั ้นตอนที่

ประหยัดเวลา ประหยัดเงนิทุน โดยมีขัน้ตอนที่ส าคัญเช่นบริษัทตอ้งกรอกขอ้มูลออนไลน์ใน 

checklist และจะมีการตรวจประเมนิ audit ผ่าน Sara audit มีการใชร้ะบบวีดีโอในการบันทกึ

แลว้ก็สง่รายงานและน าขอ้มลูเขา้ blockchain  

 หัวขอ้ Human Rights in tuna fisheries  by Fishing Industry association ปาปัวนวิกนิี 

โดยคณุ Marcelo Hidalgo  

 - ในการน าหลักการ responsible ฟิชเชอรี ่มาเริม่ปรับใช ้ซึง่ครอบคลมุหลักการจาก ILO 

C188 PSMA FAO UNCLOS และเริม่มีการใชห้ลักการมาตรฐานลูกเรือซึง่น าพื้นฐานมาจาก 4 

หลักการส าคัญดา้นความรับผดิชอบประมงและ Human Rights และมีการสรา้งความรูค้วาม

ตระหนักใหก้บัลกูเรอืในประเด็นการใชแ้รงงานพลเรอืประมง 

 หัวขอ้ Social sustainability in fishing Why it is controversial โดย Julio moron จาก 

OPAGAC/AGAC ,SPAIN  

 - มกีารใชห้ลักการสากลเรื่องความปลอดภัยและการท างานบนเรือประมงซึง่น ามาจาก 

UNCLOS article 94 flag state duties, IMO construction Fishing vessel, ILO Training And 

certification C1 2 5  and working Living 

condition on board fishing vessel C188 โดย

หลักการดา้นสังคมจะครอบคลุมประเด็นดา้น

แรงงาน ประกอบดว้ยเหลักการประกาศ

เจตนารมณ์หลักจริยธรรมแรงงาน  โดยมุ่งให ้

เกดิการเปลีย่นแปลงในธุรกจิดา้นอาหารทะเล

และ เค รื อข่ า ยซัพพลาย เชนและการ รั บ

อ นุสัญญา c188  และกฎหมายที่มีค วาม

ใกลเ้คยีงกับหลักการดา้นประมงสากลและเนน้

ไปทีห่ลัก SDG ขอ้ 8 การท างานอย่างมคีุณค่า

และการใชท้รัพยากรทะเลในขอ้ 14 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน APEC CEO Summit 2022 ครัง้ที ่6 1 
 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการยกร่าง พรบ. สภาการประมง พ.ศ. .... และร่าง พรบ.กองทุนประมง 
พ.ศ. .... ครัง้ที ่3/2565 
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TTIA ใหส้ัมภาษณ์ 'โครงการศกึษาผลกระทบของความตกลง RCEP ต่อไทย และห่วงโซ่อุปทานของ
ภูมภิาค' 

2 

 
คุณอรรถพันธ์ ที่ปรกึษาสมาคม ใหส้ัมภาษณ์งานวจัิย การวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองของกฎหมาย
แรงงานในภาคประมงและแปรรูปอาหารทะเล ภายใตโ้ครงการ Ship to Shore Rights Southeast Asia 

3 

 
TTIA และบรษัิทสมาชกิ SVG และ RS ไดเ้ขา้ร่วม เสวนาออนไลน์พบปะผูน้ าเขา้สนิคา้จากอาหารทะเล
ไทยในยุโรปและผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารทะเลในประเทศไทย 

4 

 
คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสายแรงงานครัง้ที ่4/2565 6 
 
TTIA ไดห้ารอื ออนไลน์ กับ คุณแอนดี ้ฮอล ์ประเด็นดา้นแรงงาน และ MWRN คุณสทุธาสนิี ประเด็นการ
จัด Workshop คกส. 

7 

TTIA เขา้ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมงาน APEC CEO Summit 2022 ดา้นมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยร่วมกับผูแ้ทนจากส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

8 

 
TTIA จัดประชมุวสิามัญครัง้ที ่5/2565 ผ่านทาง Zoom Meetings มสีมาชกิเขา้ร่วม 12 บรษัิท (14 ท่าน) 
จาก 26 บรษัิท 

9 

 
TTIA เขา้ประชุมคณะท างานบูรณาการความร่วมมือในการสรา้งห่วงโซ่อุปทานที่ย่ังยืน กรณีสินคา้ 
Tinplate และ Tin Free Steel ครัง้ที ่5/2565   

9 

 

TTIA เขา้ร่วมรับฟัง KT และกรมประมง ประเด็นความคบืหนา้โครงการ Tonggol FIP / การจัดอบรม MSC และ
การศกึษาวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง 

11 

 
TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชุมออนไลน์ กลุ่มย่อย 3 ฝ่าย ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า กรณี AD สินคา้ 
Tinplate และ Tin Free Steel 

12 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง เสยีงของแรงงานส าหรับลูกเรอืบนเรอืประมง 13 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน APEC CEO Summit 2022 ครัง้ที ่8 14 
 
บรษัิท ยูนิคอร์ด จ ากัด (มหาชน) ไดใ้หก้ารตอ้นรับ รองผูว่้าธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะผูบ้รหิาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการเขา้เยีย่มชมและศกึษาดูงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย 

15 
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ขา่วกจิกรรม 
 

หนา้ 
 
TTIA เ ข ้า ร่ ว มสั ม มน า ใ น หั วข ้อ  “How to Implementation and Guidance for New Additional 
Requirements in FSSC 22000 Version 5.1” 

15 

 
คุณอรรถพันธ์ ที่ปรกึษาสมาคม เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เครือ่งดืม่ครัง้ที ่10/2565 

16 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุมรายงานผลการเจรจาความตกลงว่าดว้ยการอุดหนุนประมงภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก 
(World Trade Organization: WTO) 

18 

 
ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน APEC CEO Summit 2022 ครัง้ที ่9 19 
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20 
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และเครือ่งดืม่ ครัง้ที ่1/2566 

21 
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ท างานในประเทศไทย 

22 
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ทางสังคมเพือ่การปฏบัิตใิหย่ั้งยนื" 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างาน APEC CEO Summit 2022 คร ัง้ที ่6 

 

 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 TTIA คุณสุพัตรา 
ผอ.สมาคมฯ และ คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้
ร่วมประชมุคณะท างาน APEC CEO Summit 2022 

ครั้งที่ 6 จัดโดยสภาหอฯ โดยมี ดร.พจน์ อร่าม
วัฒนานนท ์เป็นประธานฯ สรุปดังนี้  
 

 ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์ประธาน APEC 
CEO Summit 2022 รับฟังการน าเสนอแผนงานความคืบหนา้การจัดงานฯ ของคณะท างาน 5 

ดา้น (ดา้นสารัตถะ, ดา้นการตอ้นรับ, ดา้นการประชาสัมพันธ,์ ดา้นสปอนเซอร ์และดา้นพธิีการ) 
ดังนี้ 
 

 1. อัพเดทการเตรยีมความพรอ้มการจัดงานฯ การเชญิหน่วยงานภาครัฐเขา้ร่วมงาน, การ
จองทีพั่กโรงแรม  รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มดา้นความปลอดภัยกับส านักงานต ารวจฯ  
 2. อัพเดทการหารอืกับทมีล่วงหนา้จากแต่ละเขตเศรษฐกจิกับกระทรวงการต่างประเทศ 

 - แต่ละเขตเศรษฐกจิอยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมการส าหรับผูน้ าและวางก าหนดการ
เดนิทางมาร่วมงาน APEC 2022 ณประเทศไทย 
 - ผูน้ าเขตเศรษฐกิจเอเปคอยู่ระหว่างพิจารณาการตอบรับเขา้ร่วมงาน APEC CEO 

Summit 2022 
 - ทมีล่วงหนา้ฟิลปิปินส ์ไดย้นืยันตอบรับการเขา้ร่วมงาน APEC CEO Summit 2022 แลว้ 
 3. อัพเดทก าหนดการกจิกรรม, วทิยากรณ์, การแสดงโชว ์ สิง่อ านวยความสะดวกภายใน

และภายนอกงาน  
 4. อัพเดทการจัดท าผลติภัณฑ์ Give away ของสปอนเซอร์ โดยตอ้งสอดคลอ้งกับธี
มงาน Green Meeting และ Sustainable Event 

 
 ทัง้นี้ ประธานฯ ขอใหท้าง PICO บรษัิท organizer ทีร่่วมจัดงานฯ เขา้มาสรุปรายละเอยีด

ของการจัดงานในการประชมุคกก. APEC ครัง้ถัดไปในวันที ่10 ตุลาคม 2565 ดว้ย 
 
 

TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พรบ.สภาการประมง พ.ศ. .... และร่าง 
พรบ.กองทุนประมง พ.ศ. .... คร ัง้ที ่3/2565 
  

 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 TTIA คุณวรพล จนท.
อาวุโส และคุณอนุสรา จนท.ความปลอดภัยดา้น
อาหาร ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง 

พรบ.สภาการประมง พ.ศ. .... และร่าง พรบ.กองทุน
ประมง พ.ศ. .... ครัง้ที ่3/2565 ผ่านทาง Online จัด
โดยกรมประมง โดยมีคุณอลงกรณ์ พลบุตร (ที่

ปรกึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
และรองบัญชา สุขแกว้ (รองอธบิดีกรมประมง) เป็น
ประธาน สรุปดังนี้ 

 
 1. ผลการหารือกับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งในประเด็นแหล่งรายไดข้องสภาการประมงแห่ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 10(1) ประกอบมาตรา 11 

  1.1 ผูแ้ทนส านักงบประมาณ ยังคงยนืยันตามความเห็นเดมิ คอืการจัดตัง้สภาการ
ประมงฯ อาจมีความซ ้าซอ้นกับภารกจิและอ านาจหนา้ที่ขององคก์รหรือหน่วยงานที่มีอยู่และ

ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึง่การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงนิอุดหนุนในการ
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ด าเนนิงานนัน้ไม่อาจท าได ้เนื่องจากสภาการประมงฯ ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานของรัฐทีม่ีสถานะเป็น

หน่วยรับงบประมาณ ดังนั้น การก าหนดที่มาของรายไดเ้พื่อใชใ้นการด าเนินงานของสภาการ
ประมงฯ จะตอ้งพจิารณาจากแหล่งเงนินอกงบประมาณเป็นส าคัญ 
  1.2 ผูแ้ทนส านักคณะกรรมการกฤษฎกีา ใหค้วามเห็นว่า หากกรมฯ น าความเห็น

และขอ้สังเกตของหน่วยงานไปหารือแลว้ จะมีการปรับแกไ้ขหรือไม่ก็ตาม สามารถเสนอร่าง 
พรบ. สภาการประมง พ.ศ. .... ไดโ้ดยเพิม่เหตุผลและความจ าเป็นใหชั้ดเจนว่าเหตุใดจงึยังคง
ยนืยันทีจ่ะเสนอร่าง พรบ. ฉบับนี้ 

 
 2. พจิารณาแหล่งรายไดข้องสภาการประมงแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 10(1) ประกอบ
มาตรา 11 

 ที่ประชุมมีมตเิลือกแนวทางการด าเนนิการ คือ แกไ้ขมาตรา 10(1) จาก "เงนิอุดหนุนที่
ไดรั้บจากรัฐบาล หรือเงนิที่ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี" เป็น "เงนิสมทบจาก
รัฐบาล" ตามพระราชบัญญัตสิภาผูส้่งสนิคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 มาตรา 9(3) 

โดยจะตอ้งตัดมาตรา 11 ออก เนื่องจากสภาการประมงฯ ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐทีม่ีสถานะเป็น
หน่วยรับงบประมาณ 

 
 ทัง้นี้ ฝ่ายเลขานุการจะด าเนนิการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตสิภาการประมงแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. .... ตามมติที่ประชุม (ประมาน 2 สัปดาห์) และน าเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ที่

ปรับปรุงแลว้ ต่อรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่เสนอต่อเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 
 

 อนึง่ คุณอลงกรณ์ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในตอนทา้ย > โดยยกตัวอย่างการจัดตัง้สภาเกษตร
อินทรีย์ (PGS) แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่เกดิจากการรวมทุกเครือข่ายทัง้ภาพเกษตร 
เอกชน และการคา้ ซึง่ผ่านการประชมุหลายๆครัง้จนจัดตัง้คณะกรรมการและด าเนนิการไดอ้ย่าง

ถาวร ดังนั้น หากมีความตัง้ใจ มีความพรอ้ม และเดนิหนา้ไปในรูปแบบเดยีวกัน สรา้งผลงานให ้
ปรากฏ ร่วมแรงร่วมใจกันในทุกภาคภีาคส่วน ตัง้แต่ตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า ใหเ้ห็นประโยชน์ที่
จะเกดิขึน้ ก็จะท าใหส้ามารถเดนิหนา้ต่อไปได ้

 
 
TTIA ใหส้มัภาษณ์ 'โครงการศกึษาผลกระทบของความตกลง RCEP ต่อไทย และห่วง

โซ่อุปทานของภูมภิาค' 
 
 วันที ่4 ตุลาคม 2565 TTIA คุณปิยะราช จนท.การคา้ 

และคุณวรพล จนท.อาวุโส ใหสั้มภาษณ์ 'โครงการศึกษา
ผลกระทบของความตกลง RCEP ต่อไทย และห่วงโซ่

อปุทานของภูมภิาค' โดยบรษัิท โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี 
(ประเทศไทย) จ ากัด ผ่านระบบ Zoom  
 

 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์และ
ผลกระทบของความตกลง RCEP ต่อเศรษฐกจิและการคา้
ของไทย ทัง้การเปิดตลาดสนิคา้ บรกิาร และการลงทุนของไทยและประเทศคู่เจรจาอาเซียน 

รวมถงึประเมนิสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในกลุ่มอตุสาหกรรมและบรกิารที่ไทยมศีักยภาพในการ
ส่งออกและสนับสนุนใหเ้กดิการขยายการลงทุนหรือการลดตน้ทุนการผลิตภายในประเทศ 
ตลอดจนรับฟังความคดิเห็นจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครัฐ เอกชน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี

ทุกภาคสว่น เพือ่ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการเตรยีมความพรอ้มของผูป้ระกอบการในการ
ใชป้ระโยชน์จากความตกลงทางการคา้ 
 

 สมาคมฯ ใหข้อ้มูลเบือ้งตน้ ดังนี้ 
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 - กฎแหล่งก าเนิดสนิคา้ในกรอบ RCEP มีความยืดหยุ่นมากขึน้ โดย ROO สนิคา้อาหาร

ทะเลแปรรูปเป็น CC ทีส่ามารถน าเขา้ปลาตอนที ่03 จากแหล่งใดก็ไดม้าผลติเพือ่การสง่ออก จงึ
ชว่ยใหส้นิคา้ประมงสง่ออกในตลาดหลักไดม้ากขึน้ เชน่ ญีปุ่่น  
 - ขอใหภ้าครัฐเร่งเปิดเจรจา FTA TH-EU, TH-UK เพื่อลดภาษีน าเขา้-ส่งออก, ลด

อุปสรรคทางการคา้สนิคา้ในตลาดหลัก รวมถงึไทยจะไดป้ระโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู ้
ดา้นงานวจิัย นวัตกรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีR&D เพือ่สรา้งมูลค่าเพิม่ของสนิคา้เกษตร
และอาหารใน value chain   

 - ประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม ไทยยังคงตอ้งมีการศึกษาและปรับตัวตามมาตรการดา้น
สิง่แวดลอ้มตามหลักสากล เชน่ EU Green Deal, Carbon neutrality 
 - ประเด็นดา้นแรงงาน ไทยไดม้ีท างานร่วมกับ ILO IOM และ NGOs ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศเพือ่แกไ้ขการใชแ้รงงานโดยเฉพาะแรงงานประมง และการใชแ้รงงานขา้มชาต ิโดย
ไดส้่งเสรมิหลักการดา้นสทิธมินุษยชน  และสนับสนุนหลักการดา้นสิง่แวดลอ้มยั่งยนื โดยความ
ร่วมมือทางการคา้จะท าใหไ้ทยไดว้ามรูใ้นการด าเนินการดา้นนี้มากขึ้น และจะส่งเสริม

ประสทิธภิาพดา้นธุรกจิ 
 - ภาครัฐและเอกชนตอ้งหารอืร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร ์แกไ้ขนโยบายทีเ่ป็น 

อปุสรรค ตอ้งน าทฤษฎไีปสูก่ารปฏบัิตไิดจ้รงิ และตอ้งมกีารจัดการน าเขา้-สง่ออกใหด้ ี
 
 

คุณอรรถพนัธ์ ที่ปรกึษาสมาคม ให้สมัภาษณ์งานวิจยั การวิเคราะหเ์ศรษฐศาสตร์
การเมอืงของกฎหมายแรงงานในภาคประมงและแปรรูปอาหารทะเล ภายใตโ้ครงการ 
Ship to Shore Rights Southeast Asia 

 
 วันที่ 5 ตุลาคม 2565 TTIA คุณอรรถพันธ,์ คุณวรพล 
จนท.อาวุโส และคุณวชิญา จนท.ประมง ไดร่้วมใหสั้มภาษณ์

งานวิจัย  การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองของกฎหมาย
แรงงานในภาคประมงและแปรรูปอาหารทะเล ภายใตโ้ครงการ 
Ship to Shore Rights Southeast Asia จั ด โดย  โครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) มีคุณโจชัวร์ นักวจิัย และ
คุณปอยปิต ิเป็นผูสั้มภาษณ์ สรุปประเด็นดังนี้ 
 

 ภาคประมง 
 1. การไดรั้บใบเหลอืงจาก EU ของไทยนัน้ ค่อนขา้งไม่ยุตธิรรม เนื่องจากกอ่นหนา้ที ่EU 
จะประกาศใหไ้ทยเป็นประเทศที่เสีย่งไม่ใหค้วามร่วมมอืในการขจัด IUU นั้น ประเทศไทยมีการ

ปฎบัิตแิละใหค้วามร่วมมือตามกฎของ RFMOs อยู่แลว้ ซึง่มองว่าในช่วงนั้นทาง EU อาจจะไม่
เขา้ใจวัฒนธรรม และวธิกีารท าประมงของไทย แต่หลังจากทีไ่ดรั้บใบเหลอืง รัฐบาล ภาครัฐ และ

เอกชน ไดม้ีการร่วมมือ และจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแกไ้ข รวมถงึมีระบบตรวจสอบยอ้นกลับ
ของสนิคา้สัตวน์ ้า แต่ทัง้นี้ ก็ยังมีขอ้ตดิขัดเรื่องขัน้ตอนและระยะเวลาด าเนินการที่นาน รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งตอ้งเรียนรูห้ลักการท างานของระบบนั้นๆ เช่น ประเทศที่ส่งสนิคา้และ

ผลติภัณฑสั์ตวน์ ้าไป EU ตอ้งม ีCatch cert ซึง่ในใบ Catch cert นี้ จะตอ้งประกอบดว้ยลายเซ็น
กัปตันเรอื และประทับตรา เป็นตน้ 
 โดยในวันที ่10-14 ตุลาคม นี้ ทาง EU จะเขา้มาตรวจประเมนิตามรายงานความกา้วหนา้

ประเทศไทยว่าเรายังด าเนนิการป้องกัน IUU ไดด้หีรอืไม่ 
 2. ส าหรับองคป์ระกอบหรือมติดิา้นในของกระบวนการออกแบบนโยบายและกฎหมายที่
ควรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อท าใหก้ระบวนการเหล่านี้ด าเนินการไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพมากขึน้ใน

อนาคต โดยภาคเอกชนใหค้วามร่วมมอื ดังนี้ 
  2.1 หลักวิชาการและขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ (The academic principles and 
scientific data): เป็นการรวบรวมขอ้มูลที่จะใชใ้นการแกไ้ขการจัดการทรัพยากรทางทะเลของ
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ประเทศไทยตามมาตรฐานสากล โดยองคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO), 

กรมประมงของประเทศไทย หรอืสหภาพยุโรป (EU) 
  2.2 กรอบกฎหมาย (The Legal framework): เสนอโดย FAO ทีอ่ยู่ใน UNCLOS 
1982 ซึง่ใน กฎระเบยีบของสหภาพยุโรปเกีย่วกับการประมง IUU ไดก้อ่ตัง้ข ึน้เป็นสว่นหนึ่งตาม

หลักการทีพั่ฒนาขึน้ในขอ้บังคับของ FAO และ UNCLOS  
       2.3 หลักความโปร่งใส (The principle of transparency): การแกไ้ขปัญหา
ทัง้หมดจะตอ้งด าเนนิการอย่างโปร่งใส เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดตอ้งมเีพือ่วัตถุประสงคใ์นการ

อา้งองิ และตรวจสอบโดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งในประเด็น IUU 
  2.4 ความร่วมมือเชิงสรา้งสรรค์ (Constructive cooperation): หลักการนี้ท า
หนา้ที่เป็นแกนหลักของขอ้มูลทางกฎหมายของกฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป ซึง่อา้งองิ

จากความช่วยเหลือและความร่วมมือกับประเทศที่สาม รวมถงึประเทศไทยดว้ย เพื่อที่จะแกไ้ข
และปรับปรุงประเด็นต่างๆ โดยมเีป้าหมายเพือ่ฟ้ืนฟทูรัพยากรการประมงของประเทศเหล่านี้ 
 

 ดา้นแรงงาน  > อตุสาหกรรมทูน่ามกีารใชแ้รงงาน
ขา้มช่าตใินการผลติจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเมยีนมาร์ 

มกีารน าหลัก GLP ไปใชก้ับสมาชกิ ซึง่เป็นหลักการดา้น
แรงงานสมัครใจ ทีอ่อกแบบร่วมกับ ILO และ ก.แรงงาน 
มเีรือ่งป้องกันการใชแ้รงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการ

ไม่เลือกปฏบัิต ิมีการท า GLP Visit เพื่อตดิตามผลทุกปี 
และปี 65 มี MWG ซึง่เป็น NGOs เขา้ร่วมการท า GLP 
Visit ดว้ย 

 - สมาคม มีการส่งเสริม คณะกรรมการสวัสดกิาร 
ที่มาจากการเลือกตัง้ และมีแรงงานขา้มชาติร่วมเป็น 

คกก.ดว้ย ร่วมกับ MWRN ซึง่เป็น NGOs ทอ้งถิน่ เพือ่ใหม้ชีอ่งทางการรอ้งเรยีน และเสนอความ

คดิเห็น (นักวจิัยใหค้วามสนใจประเด็นนี้มาก)  
 - เท่าที่ผ่านมา การท า GLP และ คกส. ยังไม่ค่อยเป็นทีรู่จ้ักของ Buyer และตอ้งการให ้
Buyer สนับสนุนประเทศไทยทีม่ีการด าเนนิการดา้นแรงงานทีด่ี เช่น การใหร้างวัล หรือการเพิม่

ราคาสนิคา้ โดย UNDP จะน าขอ้มูลไปลงในรายงานเพื่อใหเ้ห็นถภงึการด าเนนิการดา้นแรงงาน
ของ TTIA ใหต้่อไป 
 

 
TTIA และบรษิทัสมาชกิ SVG และ RS ไดเ้ขา้ร่วม เสวนาออนไลนพ์บปะผูน้ าเขา้สนิคา้

จากอาหารทะเลไทยในยุโรปและผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารทะเลในประเทศไทย 

 

 วันที่  5  ตุ ลาคม 2565 คุณวรพล 
เจา้หนา้ที่สมาคม และบริษัทสมาชกิ TTIA 
SVG และ RS ไดเ้ขา้ร่วม เสวนาออนไลน์

พบปะผูน้ าเขา้สนิคา้จากอาหารทะเลไทยใน
ยุโรปและผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารทะเลใน
ประเทศไทย จัดโดยโครงการ Fair Fish 

องคก์ารแพลนอนิเตอรเ์นช่ันแนล จุดประสงค์
ของงานคือ  สร า้งพื้นที่การแลกเปลี่ยน
ความเห็นระหว่างผูผ้ลติสนิคา้อาหารทะเลกับผูซ้ือ้ใหห้ารอืกันประเด็นดา้นการสรรหาแรงงานและ

สทิธมินุษยชน โดยสรุปดังนี้  
 
 - บรษัิท อโีค บลู อาหารทะเล (Eco Blue Seafood) ประเทศเดนมาร์กน าเสนอภาพรวม

ของโอกาสในการสง่ออกและแนวโนม้ของกฎระเบยีบและความตอ้งการอาหารทะเล ใหข้อ้มูลว่า  
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 - การท าหลักการดา้นสังคมและสิ่งแวดลอ้มขณะนี้ส าคัญมากในประเทศ EU และ

ขณะเดยีวกันก าลังประสบปัญหาดา้นพลังงานสงู  
 - ผูบ้ริโภคใน EU ประหยัดค่าใชจ้่ายโดยเนน้สินคา้ราคาถูกมากขึ้น ความใส่ใจ
สิง่แวดลอ้มและการใชแ้รงงานลดลง  

 - ผูบ้รโิภคระดับ Hi-end ยังพรอ้มจ่ายใหก้ับสนิคา้ Organic  
 - สนิคา้ทีท่ ามาตรฐาน EU ดา้นสิง่แวดลอ้มและสทิธมินุษยชนอยู่ การสง่สนิคา้มาขายใน
ตลาด EU อาจตอ้งพจิารณาจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกันดว้ย เพราะมคีวามหลากหลาย

ดา้นวัฒนธรรมสงู   
 - กฎหมาย EU ดา้น Human Rights ซับพลายเชนยังค่อนขา้งชา้ Timeline การ
ด าเนนิการยังไม่ชัดเจน  

  
 คุณศิริวรรณ ลิ้มสกุล จาก  บริษัท  Deloitte 
Touche Tohmatsu Jaiyos ไดน้ าเสนอ เครื่องมือ

ตรวจสอบวิเคราะห์ความเสี่ยงสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Due Diligence)  

 - โดยใหข้อ้มูลว่า EU ไดน้ าหลัก Human Rights 
Due Diligence (HRDD) มาใชโ้ดยเนน้ 3 เสาหลัก 
คุม้ครอง เคารพ เยยีวยา โดยภาคธุรกจิจะตอ้งเคารพ

หลักการสทิธมินุษยชนทัง้ห่วงโซ ่และตอ้งมกีารเยยีวยาแกไ้ขป้องกันดว้ย  
 - การด าเนินการดา้นสทิธิมนุษยชนจะตอ้งระบุความเสี่ยงใหไ้ด ้และหาวิธีแกไ้ข และ
ประเมนิความเสีย่งว่าลดลงหรอืไม่ สดุทา้ยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสูส่าธารณะ  

 - ขณะนี้ยังเป็นหลัก Soft Law ไม่ไดบั้งคับแต่มกีารกดดันใหม้ีการน าไปใชม้ากขึน้ (เวน้
แต่ประเทศเยอรมัน ออกกฎหมายบังคับตอ้งน าหลักปฏบัิตสิทิธมินุษยชนมาใชแ้ลว้) 
 - ส าหรับหลักการ EU การตรวจสอบห่วงโซ่สทิธิมนุษยชนและสิง่แวดลอ้มนั้น บ.ทุก

ขนาดใน EU ตอ้งท าและจะเริ่มขยายวงบังคับออกไปถึงบ.ที่เกีย่วขอ้งทัง้หมด สิง่ที่จะพบใน
อนาคตคือ สัญญาต่างๆ จะรัดกุมมากขึ้น / Audit Cycle ถี่ข ึ้น / การซื้อขายจะมีเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและสิง่แวดลอ้มเป็นประเด็นหลัก / ผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกคนจะตอ้งเกีย่วขอ้งโดยเริม่จาก

แรงงานกอ่น  
 - ความทา้ทาย ค่าใชจ้่ายที่สูงขึ้น / 
มาตรฐานเยอะขึน้ของลูกคา้ EU แต่ละประเทศ 

/ การแกไ้ขปัญหาทีแ่ตกต่างกันของลูกคา้  
 - ส าหรับประเด็น ขอ้เสนอ EU เรื่องการ
ไม่ซื้อสนิคา้ที่เกีย่วขอ้งกับแรงงานบังคับ อาจ

ใชเ้วลานานกว่า 2 ปี ถงึจะเห็นภาพทีชั่ดเจนขึน้   
 - เรื่องขอ้ก าหนดภาคบังคับดา้นสิทธิ

มนุษยชน Legally Binding Instrument Human Rights (LBI) ยังคงอีกนาน แต่เป็นไปไดท้ี่ 
UN จะหารือกับรัฐแต่ละประเทศเพื่อใหน้ าไปจัดการต่อกับภาคเอกชนก่อน ซึง่หลักการน่าจะ
คลา้ยกับ HRDD  

 
 สุดทา้ย PLAN น าเสนอหลักสูตรออนไลน์การจัดหาแรงงานอย่างมีความรับผดิชอบโดย 
Plan International Thailand ซึง่ผูป้ระกอบการรสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยหากสมาชกิ

สนใจสามารถตดิต่อไดท้ี่ สุจนิตนา เหมตศลิป์ โครงการ FAIR Fish โทร 085-915-8250 เมล ์
Sujintana.Hemtasilpa@plan-international.org 
 

 
 
 

mailto:Sujintana.Hemtasilpa@plan-international.org
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คุณอรรถพนัธ ์ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสายแรงงานคร ัง้ที ่

4/2565 
 

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษา

ดา้นแรงงาน คุณนลธวัช จนท.แรงงาน เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการสายแรงงานครัง้ที่ 4/2565 จัดโดย สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านทางออนไลน์ (Zoom 

Meeting) มสีาระส าคัญ ดังนี้  
1. การบรรยายพเิศษ เรือ่ง การสง่เสรมิอาชพี คน

พกิาร ม.33 และ ม.35 โดยท างานที่บา้น หรือ องคก์ร

สาธารณประโยชน์ โดยสิง่ที่ผูป้ระกอบการสามารถท าร่วมกับมูลนิธ ิเช่น การจัดหาคนพกิาร จัด
พื้นที่ใหเ้ช่าเพื่อการจา้งงาน ใหท้ างานในองคก์รสาธารณะประโยชน์ จัดอบรมฝึกงาน โดยผ่าน
ทางสภาอตุสาหกรรมฯ 

 
2. เรือ่งประธานแจง้เพือ่ทราบ 

- กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ > การประกวดองคก์รตน้แบบดา้นสทิธมินุษยชนปี 2565 
มีองคก์รไดรั้บรางวัล แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ รัฐวสิาหกจิ 8 องคก์ร, ภาคธุรกจิขนาด
ใหญ่ 20 องคก์ร, ภาคธุรกจิขนาดกลาง 4 องคก์ร, ภาคธุรกจิขนาดย่อม 5 องคก์ร  

- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ > สถิติการจา้งงานคนพิการ มีการ
ตอ้งการจา้งเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 0.31 โดนประมาณการว่า มีแรงงานพิการที่สามารถว่าจา้งได ้
ประมาณ 25,000 คน (ปัจจุบันแรงงานพกิารในประเทศ จ านวน 2,116,751 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

3.2 ของประชากรในประเทศ) โดยอาชพีที่คนพกิารท างานอยู่เรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ภาค
เกษตรกรรม, รับจา้ง และ ไม่รุบุอาชพี  

 

3. เรือ่งสบืเนื่อง  
- ความคืบหนา้ขอ้เสนอใหข้ยายในการต่อหนังสือเดินทาง ของแรงงานต่างดา้ว 

รายละเอยีดดังนี้  

กลุ่มถูกตอ้งตามกฎหมาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
- กลุ่มที่อนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรฯ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ยื่นขอต่อ

ใบอนุญาตท างานและด าเนนิการตามขัน้ตอนทีก่ าหนด ก่อนใบอนุญาตเดมิสิน้อายุ เพื่อท างาน

ไดอ้กี 2 ปี (13 กมุภาพันธ ์2568) 
- กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรฯ หลังวันที่ 1 

สงิหาคม 2565 จะอนุญาตใหท้ างานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครัง้ถงึวันที่ 13 กมุภาพันธ ์2568 

- กลุ่มไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยจะตอ้งด าเนินการภายใน 16 สงิหาคม 2565 -13 
กมุภาพันธ ์2566 ดังนี้  

- นายจา้งยื่น  Name list และ ยื่นค าขออนุญาตท างานแทนคนต่างดา้ว (ช าระ
ค่าธรรมเนียม 100 +900 บาท) 

- คนต่างดา้วใชใ้บรับค าขออนุญาตท างานฯ / ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เพื่อขึน้

ทะเบยีนเป็นผูป้ระกันตน หรอืท าประกันสขุภาพ และ นายทะเบยีนตรวจสอบเอกสาร / หลักฐาน
แลว้ ออกใบอนุญาตท างานใหค้นต่างดา้วมสีทิธทิ างานไดไ้ม่เกนิ 13 กมุภาพันธ ์2566 

 

4. เรือ่งเพือ่พจิารณา 
4.1 ขอ้รอ้งเรียนสภาอุตสาหกรรมภาคใต ้เรื่อง ขอใชใ้บ Work Permit ในการเปิดบัญชี

ธนาคาร ส าหรับแรงงานต่างดา้วทีท่ างานอยู่ในราชอาณาจักรไทย เนื่องจากสถานทูตมขีอ้จ ากัด

ในการด าเนินงาน ท าใหแ้รงงานต่างดา้วที่เอกสารประจ าตัวหมดอายุ ไม่สามารถเปิดบัญชี

ธนาคารได ้ซึง่ไม่สะดวกทัง้นายจา้งและแรงงานต่างดา้ว โดยสภาอตุฯ ไดเ้สนอใหใ้ชใ้บอนุญาต
ท างาน ออกโดยกรมการจัดหางานแทนหนังสอืเดนิทางเพื่อน าไปเปิดบัญชธีนาคาร และ ส่วน
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ผูป้ระกอบการจะออกหนังสอืรับรองความเป็นพนักงานใหแ้รงงานต่างดา้ว โดยสายงานแรงงาน

จะผลักดันประเด็นขา้งตน้ไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
4.2 โครงการส ารวจค่าจา้งอตุสาหกรรม เพือ่ เป็นแนวทางในการจา้งงานและอัตราค่าจา้ง

ของต าแหน่งงานต่าง ของสมาชกิสภาอุตฯ โดยการส ารวจจะอยู่ระหว่าง ตุลาคม -พฤศจกิายน 

2565 และจะน าขอ้มูลไปประมวลผล และเผยแพร่ไปยังสมาชกิทีร่่วมตอบแบบสอบถามฯ ในชว่ง 
ธันวาคม 2565 

  

5. เรือ่งเพือ่ทราบ 
5.1 การประชมุร่างพระราชบัญญัตแิรงงาน

สัมพันธ์ พ.ศ. . . . .  ซึ่งผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการกฤษฎีก า  ตาม เ รื่ อ ง เส ร็ จที่  
598/2565 (ฉบับผ่าน มติ ครม เมื่อ วันที่  5 
กมุภาพันธ ์2562) โดย ความคดิเห็นของ ส.อ.ท. 

ต่อร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ โดยมี
ความเห็นจากทีป่ระชมุเพิม่เตมิ เชน่  

- การจัดตัง้สหภาพแรงงานตอ้งกระท าโดย
เปิดเผย และ แจง้ใหน้ายจา้งทราบ 

- ไม่เห็นดว้ยที่ลูกจา้งซึง่ไม่มีสัญชาตไิทยสามารถจัดตัง้สหภาพแรงงานได ้เพราะมีผล

ต่อความมั่นคง ในประเทศ อีกทัง้ แรงงานตาม MOU มีระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรช่ัวคราว
ตามทีไ่ดต้กลงไว ้

- ปัจจุบันมีประเทศในอาเซียนที่ไม่มีขอ้ตกลงใน อนุสัญญา ฉ.87 ไดแ้ก่ บรูไน ลาว 

มาเลเซยี สงิคโ์ปร ไทย เวยีดนาม และ ฉ.98 ไดแ้ก ่บรูไน ลาว พม่า ไทย  
5.2 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท

ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ สภาพแวดลอ้มในการท างานแห่งชาต ิฉบับที ่2 (พ.ศ. 2560 - 

2564) ซึง่จากการครบวาระของแผนแม่บทความปลอดภัยฯ ฉบับที ่22 ควรจัดท าร่างแผนแม่บท
ความปลอดภัยฯ ฉบับที ่23 ต่อไป 

5.3 การประชมุคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ เงือ่นไข

การจัดใหม้ีเจา้หนา้ที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคล เพื่อ
ด าเนินการดา้นความปลอดภัยในสถานประกอบกจิการ ครั้งที่ 5/2565 โดย กฎกระทรวงฯ 
ก าหนดว่านายจา้งจะจัดการฝึกอบรมเองหรอืใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นการฝึกอบรมเป็นผูด้ าเนนิการก็ได ้

โดย ร่างฯ ดังกล่าว จะเสนอต่อกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน แลว้ประกาศเป็นกฎกระทรวง
ต่อไป 

  

ส าหรับก าหนดการประชุมคณะกรรมการสายแรงงานครั้งที่ 5/2565 จะจัดขึน้ใน วัน
พฤหัสบดทีี ่3 พฤศจกิายน 2565 เวลา 13:30 -16:00น. ณ หอ้งประชมุ PASSION ( 802 ) ชัน้ 

8 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หากมกีารเปลีย่นแปลงก าหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 

 

คุณอรรถพนัธ ์ทีป่รกึษาสมาคมฯ ร่วมหารอื ออนไลน ์กบั คุณแอนดี ้ฮอล ์ประเด็นดา้น
แรงงาน และ MWRN คุณสุทธาสนิ ีประเด็นการจดั Workshop คกส. 
 

 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 คุณอรรถพันธ ์ ที่ปรกึษา
ดา้นแรงงาน คุณวรพล และคุณนลธวัช ไดห้ารือ 
ออนไลน์ กับ คุณแอนดี้ ฮอล ์ประเด็นดา้นแรงงาน และ 

MWRN คุณสุทธาสนิี ประเด็นการจัด Workshop คกส. 
โดยมรีายละเอยีดส าคัญ ดังนี้  
 

 การหารอืประเด็นดา้นแรงงานกับคุณแอนดี้ 
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 คุณแอนดี้ ตอ้งการให ้TTIA ก าหนดใหส้มาชิกใชห้ลักการ Zero Recruitment กับ

สมาชกิ เพราะที่ UK ประเด็นนี้ส าคัญอีกทัง้อุตสาหกรรมทูน่าส่งสนิคา้ทั่วโลก จงึควรท าไดแ้ลว้ 
โดยคุณอรรถพันธใ์หข้อ้มูลว่า เรือ่งนี้ตอ้งใชร้ะยะเวลา สมาชกิมหีลายระดับ และตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูซ้ือ้ที่ชว่ยเรื่องรางวัลและค่าใชจ้่ายดว้ย และขอใหคุ้ณแอนดีเ้ก็บขอ้มูลว่ามปีระเทศ

ใดบา้งที่ท าหลักการ Zero Recruitment ไดจ้รงิๆ นอกจากนี้ สมาคมใหข้อ้มูลว่าไดร่้วมมือกับ 
ILO IOM สรา้งความเขา้ใจการสรรหาแรงงานอยู่อย่างต่อเนื่อง  
 ประเด็นการใชแ้รงงานกลุ่มขึน้ทะเบียน คุณแอนดี้ เห็นว่าเสีย่งต่อการใชแ้รงงานบังคับ 

และแรงงานเด็ก โดยคุณอรรถพันธ์แจง้ว่า ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับอยู่แลว้ว่าหา้มใช ้

แรงงานอายุต ่ากว่า 18 ปี และสมาชกิเองก็มีมาตรการรองรับกรณีเยยีวยาหากรับแรงงานกลุ่มนี้
เขา้มาเนื่องจากการผดิพลาด จงึมั่นใจว่าแรงงานในอตุสาหกรรมไม่มกีารใชแ้รงงานอายุต ่ากว่า 

18 ปี  
 

 การหารือกับคุณ สุทธาสนิี MWRN 

เรือ่ง การจัด Workshop คกส 
 MWRN ตอ้งการให ้คกส มีจ านวน

แรงงานเขา้ร่วมมากขึน้ / มีสัดส่วนเพศ
ชายหญิงที่เท่าเทียม / มีแรงงานขา้ม

ชาตสัิดส่วนเท่าเทยีม โดยตอ้งการใหผู้เ้ขา้ร่วมงานมีทัง้ HR และตัวแทน คกส โดยจะจัดทีบ่า้น

คุง้น ้ารสีอรท์  
 ตอ้งการใหม้ี บ.ตน้แบบมาน าเสนอการพัฒนา คกส.และใหส้มาชกิอื่นๆ น าเป็นแนวทาง
ท าตาม 

 MWRN จะน าเสนอการชว่ยอบรมใหค้วามรูแ้รงงานในสถานประกอบการเรือ่ง คกส.   
สมาคมจะท าร่างก าหนดการสง่ใหคุ้ณสทุธาสนิี และคุณอรรถพันธพ์จิารณาอกีครัง้ 
 

 
TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืเพือ่จดัเตรยีมงาน APEC CEO Summit 2022 ดา้นมาตรการ
รกัษาความปลอดภยัรว่มกบัผูแ้ทนจากส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

 
 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 TTIA คุณปิยะราช จนท.
การคา้ เขา้ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมงาน APEC 

CEO Summit 2022 ดา้นมาตรการรักษาความปลอดภัย
ร่วมกับผูแ้ทนจากส านักงานต ารวจแห่งชาต ิโดยมีดร. 
กฤษณะ วจไีกรลาศ เป็ยประธาน สรุปดังนี้ 

 
 คณะท างาน APEC CEO Summit ดา้นพิธีการ 

ไดอ้ัพเดทขอ้มูลการจัดเตรียมงาน APEC CEO Summit 
2022 แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิเพื่อเตรียมความพรอ้มจัดก าลังเจา้หนา้ที่ในการช่วยรักษา
ความปลอดภัยในงานฯ ดังนี้ 

 1. แจง้ก าหนดการภาพรวมการจัดงานฯ ,กจิกรรม, งานเลีย้งทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2. ความพรอ้มของโรงแรม จุดคัดกรอง, การตรวจบัตร, จุดลงทะเบยีน 
 3. อัพเดทการเชญิผูน้ าแต่ละเขตเศรษฐกจิเขา้ร่วมงานฯ ซึง่ขณะนี้ผูน้ าเขตเศรษฐกจิ

เอเปคอยู่ระหว่างพจิารณาการตอบรับเขา้ร่วมงาน APEC CEO Summit 2022  
 4. การจัดเตรยีมเสน้ทางการเดนิรถ รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มของยานพาหนะรับ-สง่ 
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TTIA จดัประชุมวสิามญัคร ัง้ที ่5/2565 ผ่านทาง Zoom Meetings มสีมาชกิเขา้ร่วม 

12 บรษิทั (14 ทา่น) จาก 26 บรษิทั 

 

 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 TTIA จัดประชุม

วสิามัญครัง้ที่ 5/2565 ผ่านทาง Zoom Meetings 

มีสมาชิกเขา้ร่วม 12 บริษัท(14 ท่าน) จาก 26 

บริษัท โดยสมาคมฯ จะส่งรายงานการประชุม 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2565 ใหท้ราบ

ต่อไป 

 

 อนึ่ง วาระการเก็บค่าบ ารุงพิเศษประจ าปี 

2566 ของ TTIA ที่ประชุมมีมติใหเ้ก็บเท่ากับปี 2565 คือ 7,672,000 บาท และขอใหท้่าน

สมาชกิพิจารณาสัดส่วนการจ่ายเงินค่าบ ารุงพิเศษของบริษัทท่าน หากตอ้งการแกไ้ขตัวเลข

กรุณาระบุเหตุผล และแจง้กลับมายังสมาคมทางอีเมล ttia@thaituna.org ถึง คุณอนุสรา  

ภายในวันที ่12 ตุลาคม ศกนี้  

    

 ก าหนดการประชุมวสิามัญ TTIA และ TPFA ครัง้ที่ 6/2565  จะจัด onsite เท่านั้น และ

เปลี่ยนจากวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม เป็น วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม เวลา 10.00-12.00 น. ณ 

หอ้งประชมุสมาคมอาหารแชเ่ยอืกแข็งไทย ตกึสาธรธานี 2 โดยจะรับประทานอาหารเทีย่งร่วมกัน 

เมนูคอืขา้วหมูแดงสมีรกต และกว๋ยเตีย๋วลิม้เหล่าโงว  

 

ขณะนี้ มีคกก.ยืนยันเขา้ร่วมแลว้ 4 ท่าน คือ ดร.ชนินทร์ นายกสมาคม,  คุณนรนิทร์ อุป
นายก, คุณวรวรี ์เลขาธกิาร และ คุณทว ีกรรมการค่ะ (เรยีนเชญิ คกก.TTIA/TFPA ประชมุร่วมกัน

ในเวลา 9.30-10.00 น. ในวันเดยีวกัน) 
 

 

ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ประชุมคณะท างานบูรณาการความร่วมมอืในการสรา้ง
หว่งโซ่อุปทานทีย่ ัง่ยนื กรณีสนิคา้ Tinplate และ Tin Free Steel คร ัง้ที ่5/2565   
 

 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ดร.ชนินทร์ นายก
สมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ. และคุณปิยะราช จนท.
การคา้ เขา้ประชุมคณะท างานบูรณาการความ

ร่วมมือในการสรา้งห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน กรณี
สิน ค ้า  Tinplate แล ะ  Tin Free Steel ค รั้ งที่  

5/2565  โดยมีผู เ้ขา้ประชุมจาก TMPA TTIA 
TPFA TFPA สมาคมกระป๋องสเปร์ย สถาบันเหล็ก 
และบจก. เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตลี(NS-SUS), 

บจก. แผ่นเหล็กวิลาสไทย(TTP) จัดโดย กอง
ปกป้องและตอบโตท้างการคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ โดยมี คุณมนัสนิตย ์จริวัฒน์ รองอธบิดี
กรมการคา้ต่างประเทศ เป็นประธาน และคุณธัชชญาน์พล อภมินตเ์ตชบุตร รองอธบิดกีรมการคา้

ต่างประเทศ และคุณรณรงค ์พูลพพัิฒน์  ผอ.ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ (รอการ
โปรดเกลา้แต่งตัง้เป็นอธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ) เขา้ร่วมดว้ย  สรุปดังนี้ 
 

 1. ประธานฯ แจง้ทีป่ระชมุ ดังนี้  
 - แนะน าใหใ้ชห้ลักการวิน-วินโมเดล” ตามนโยบายของประเทศไทยใหทุ้กฝ่ายได ้
ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ดว้ยกันไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานการณ์วกิฤตต่างๆ ในปัจจุบัน 
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 - 12 พฤศจกิายน 2565 จะถงึก าหนดการผ่อนผันภาษีน าเขา้ AD สนิคา้เหล็ก TP TFS 

ดังนั้น กรมฯ จงึเร่งนัดประชุมเพื่อหาขอ้สรุปใหเ้ร็วที่สุด  ทัง้นี้ ไดส้อบถามอุตฯ ตน้น ้า กลางน ้า 
และปลายน ้า  ว่าหลังการประชมุครัง้นี้ ทุกฝ่ายยังมคีวามตอ้งการทีจ่ะหารอืร่วมกันอกีครัง้หรือไม่ 
โดยตอ้งสง่ผูแ้ทนทีส่ามารถตัดสนิใจไดม้าประชมุ ซึง่ไดรั้บความเห็น ดังนี้ 

  (1) NS-SUS (ตน้น ้ า)ยังยืนยันจุดยืนเดิมตามนโยบายบริษัทแม่ที่ขอใหค้ง
มาตรการ AD แต่จะมแีนวทางชว่ยเหลอืดา้นอืน่ๆ เชน่ การพัฒนาสนิคา้เหล็กใหม่ๆ, การก าหนด
ราคาตามกตกิา, การใหบ้รกิารขนสง่ทีใ่ชเ้วลาสัน้ลง เป็นตน้  

  (2) TTP (ตน้น ้า)มีท่าทีเปิดรับฟัง และเปิดรับแนวทางตามในที่ประชุมเสนอมา 
เนื่องจากมกี าลังการผลติแต่ไม่มวัีตถุดบิทีเ่พยีงพอ 
  (3) TMPA (กลางน ้า) /TTIA TPFA TFPA(ปลายน ้า) ยินดีที่จะหารือร่วมกันกับ

ทุกฝ่าย >ประธานขอใหทุ้กฝ่ายเตรียมขอ้มูลตน้ทุนจรงิของอุตสาหกรรม เพื่อใชป้ระกอบการ
หารอืหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในการประชมุครัง้ต่อไป  
 

 2. คุณรณรงค์ ผอ.สนค. ใหค้วามเห็นหลักการ
พจิารณา AD ดังนี้ 

 - ผลกระทบเป็นภาพรวมทัง้หมดดว้ย ไม่ไดม้อง
แค่ขอ้กฎหมาย แต่มองในเรื่องของขอ้ยกเวน้ในเชงิ
สาธารณะ การคา้ปลีก ภาวะเงินเฟ้อ สถานการณ์ใน

ปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันการส่งออก น ามาประกอบการพิจารณาดว้ย 
ซึ่งก็ไดแ้นะน าใหท้าง คต.หาขอ้มูลกรณี AD จาก

ต่างประเทศว่ามีเคสไหนที่เขา้ค่ายการใชม้าตรการ AD แต่สามารถไกลเกลี่ยกันไดแ้ละได ้
ประโยชน์ร่วมกัน และเคสไหนทีม่มีาตรการ AD แลว้กลับยิง่ท าใหอ้ตุสาหกรรมเสยีหาย 
 - ตัง้ขอ้สังเกตว่าจะมอีะไรมาก ากับดูแลการรับซือ้ภายในประเทศทัง้หมด เพยีงแค่สัญญา

ใจไม่พอ 
 
 3. TMPA คุณไพโรจน์ นายกฯ ใหข้อ้มูลว่าปัจจุบันมกีารใชเ้หล็กในประเทศมากขึน้ โดย

ในปี 2564 เป็นปีทีม่คีวามสมดุลทีส่ดุโดยอัตราการการน าเขา้คดิเป็นที่รอ้ยละ 45 และการซือ้ใน
ประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 55 ขอ้มูลตามรูป(notepad) 
              

 4. ดร.ชนินทร์ นายก TTIA/TPFA ในนาม
สมาคมฯ และกรรมการสภาหอการคา้ฯ ใหค้วามเห็น 
ดังนี้ 

 - ปัจจุบันสินคา้เกษตรและอาหารเป็นสนิคา้
ส่งออกส าคัญของไทย เพราะต่างประเทศยังมีความ

ตอ้งการน าเขา้จากประเทศไทยอยู่แมใ้นสถานการณ์
โควดิหรอืสงครามรัสเซยียูเครน  สนิคา้ทูน่าและสนิคา้
อาหารสัตว์เลี้ยงยังคงมีแนวโนม้เตบิโตขึน้ไดเ้รื่อยๆ 

ไปจนถงึกลางปี 2566 ดังนั้น อุตฯ ปลายน ้ายังคงตอ้งเพิง่พงิอุตตน้น ้า และกลางน ้าอย่างมาก 
หากสามารถช่วยเหลือใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์ร่วมกันก็ยนิดีอย่างยิง่ ไม่ตอ้งการเห็นอตุฯ ตน้น ้า
เหลอืแค่บรษัิทเดยีว ซึง่จะท าใหเ้ป็นการผูกขาดทางการคา้ 

 - ขอใหทุ้กฝ่ายมองภาพใหก้วา้งและยั่งยืน หากมีการใชม้าตรการ AD ผูท้ี่ไดรั้บ
ผลกระทบมากที่สดุจะเป็นทางอตุฯ ตน้น ้า (TTP) เพราะไม่มีวัตถุดบิทีเ่พยีงพอต่อการผลติ สว่น 
NS-SUS มีวัตถุดบิจากบริษัทแม่ Nippon steel อยู่แลว้ อีกทัง้ภาษี AD ไม่ไดสู้งมาก หากเกดิ

กรณีใชม้าตรการ AD สนิคา้ TP/TFS ทางอตุฯ กลางน ้าและปลายน ้าจะไม่เจรจากับตน้น ้าแลว้  
 - ขอใหใ้ชแ้นวทาง“วนิ-วนิโมเดล” ตามนโยบายของภาครัฐ ดังนี้   
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 (1)ใหอ้ตุฯกลางน ้ารับซือ้แผ่นเหล็ก TP/TFS ภายในประเทศทัง้หมด ซึง่อตุฯปลายน ้าจะ

คอยตดิไม่ใหเ้กดิการน าเขา้ที่มากเกนิไป เหมือนในปี62 จนเกดิความเสยีหายต่ออุตสาหกรรม
ภายในประเทศ โดยราคาในประเทศตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามกลไกราคาของตลาดโลก   
 (2)สว่นปรมิาณทีย่ังขาดแคลนขอใหเ้ปิดการน าเขา้ คาดว่ามปีระมาณ 300,000 ตัน  

 (3)เสนอใหม้ีการตดิตามขอ้มูลปรมิาณน าเขา้ทุกๆ 3 หรือ 6 เดือน หากมีการน าเขา้เกนิ
จากหลักการ ทางสมาคมเห็นดว้ยหากใชม้าตรการ AD 
 

 
TTIA เขา้รว่มรบัฟัง KT และกรมประมง ประเด็นความคบืหนา้โครงการ Tonggol FIP / 

การจดัอบรม MSC และการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 TTIA คุณวิชญา จนท.

ประมง ไดเ้ขา้ร่วมรับฟัง KT และกรมประมง (คุณกฤษณา 
ผอ. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสนิคา้ประมงและ

หลักฐานเพื่อการสืบคน้, คุณยุย้, คุณเตย้) ประเด็นความ
คืบหนา้โครงการ Tonggol FIP / การจัดอบรม MSC และ
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง จัดโดย Key Traceability (คุณ

นุ่น, คุณ Lain, คุณ Kat และ คุณLia) สรุปดังนี้ 
 
 1. ความคบืหนา้ของโครงการฯ 

 > KT แจง้ว่า ขณะนี้โครงการฯ อยู่ในสถานะ Inactive เนื่องจากไม่มีการส่งรายงานให ้
FisheryProgress เรื่อง การ Audit FIP เมื่อครบ 3 ปี และการด าเนินโครงการนั้น ยังตดิในเรือ่ง
การร่วมมอืระหว่างภูมภิาค เนื่องจากปลา Tonggol เป็นปลาอพยพ 

 > กปม. ไดส้อบถาม KT หากประเทศไทยด าเนนิการเรื่อง stock assessment ประเทศ
เดยีวจะไดห้รอืไม่ ซึง่ KT ไดใ้หข้อ้มูลว่า ส าหรับสัตวน์ ้าชนดิอืน่ทีไ่ม่มกีารอพยพนัน้ สามารถท า
ได ้แต่ Tonggol FIP ไม่สามารถท าได ้

 
 2. การตดิ EM บนเรอื 
 > กปม ใหข้อ้มูลว่าจากการประชุมสวก. ล่าสุดมีการอนุมัตงิบส าหรับโครงการ FIP ซึง่

กปม. ไดเ้สนอใหใ้ชง้บในส่วนนี้ส าหรับตดิ EM บนเรอืน าร่อง แต่ทัง้นี้ งบทีไ่ดนั้น้ สามารถตดิได ้
แค่ 1 ล า ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการ maintenance 
 > KT ไดเ้สนอว่า TNC สนใจสนับสนุนเรื่อง EM ส าหรับระยะน าร่อง (Pilot Project) แต่

ทัง้นี้ ระบบฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วรจ์ะตอ้งเป็นของ TNC ที ่settings ขึน้ 
 ทัง้นี้ กปม. เสนอให ้KT ไปหารือกับ TNC ถงึขอ้มูล และรายละเอียดต่างๆ ส าหรับการ

สนับสนุนในระยะน าร่อง 
 
 3. มาตรฐาน MSC 

 > KT ไดอ้ัพเดทว่าทาง MSC จะออกมีการออกมาตรฐานใหม่ในช่วงปลายเดอืนนี้ ซึง่จะ
มเีรือ่ง Social เพิม่เขา้มา และจะมกีารบังคับใชท้ันท ี
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TTIA/TPFA เขา้ร่วมประชุมออนไลน ์กลุ่มย่อย 3 ฝ่าย ตน้น า้ กลางน า้ และปลายน า้ 

กรณี AD สนิคา้ Tinplate และ Tin Free Steel 
 
  วันที ่11 ตุลาคม 2565 TTIA/TPFA ดร.

ชนินทร์ นายกสมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ. และ
คุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ ร่วมประชุม
ออนไลน์ กลุ่มย่อย 3 ฝ่าย ตน้น ้า กลางน ้า และ

ปลายน ้ า กรณี AD สินคา้ Tinplate และ Tin 
Free Steel โดยมผีูเ้ขา้ประชมุจาก TMPA TTIA 
TPFA TFPA  และ บจก. แผ่นเหล็กวิลาสไทย

(TTP) และบจก.เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล(NS-SUS) จัดโดย กองปกป้องและตอบโตท้าง
การคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ โดยมี คุณมนัสนิตย ์จริวัฒน์ รองอธบิดีกรมการคา้ต่างประเทศ 
เป็นประธาน  และคุณรณรงค ์พูลพพัิฒน์  ผอ.ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ (รอการ

โปรดเกลา้แต่งตัง้เป็นอธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ) เขา้ร่วมดว้ย  สรุปดังนี้ 
          

 1. ประธานฯ แจง้ทีป่ระชมุ ดังนี้ 
 - 12 พฤศจกิายน 2565 จะถงึก าหนดการผ่อนผันภาษีน าเขา้ AD สนิคา้เหล็ก TP TFS 
ดังนั้น กรมฯ จึงตอ้งเร่งหาขอ้สรุปใหเ้ร็วที่สุด โดย ไดส้อบถามอุตฯ ตน้น ้า(TTP) ว่าขอ้เสนอ

แนวทางของอตุฯ กลางน ้าและปลายน ้าที่ไดเ้สนอมาในการประชุมคณะท างานบรูณาการฯ เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นั้น สามารถยอมรับไดไ้หม โดยมีขอ้เสนอตามแนวทาง“วนิ-วนิโมเดล” 
ดังนี้   

  (1)ใหอุ้ตฯกลางน ้ารับซื้อแผ่นเหล็ก TP/TFS ภายในประเทศทัง้หมดซึ่งอุตฯ
ปลายน ้าจะคอยตดิตามไม่ใหเ้กดิการน าเขา้ทีม่ากเกนิไป เหมอืนในปี62 จนเกดิความเสยีหายต่อ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยราคาในประเทศตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามกลไกราคาของ

ตลาดโลก   
  (2)ส่วนปรมิาณที่ยังขาดแคลนขอใหเ้ปิดการน าเขา้ คาดว่ามีประมาณ 300,000 
ตัน  

  (3)เสนอใหม้ีการตดิตามขอ้มูลปรมิาณน าเขา้ทุกๆ 6 เดือน หากมีการน าเขา้เกนิ
จากหลักการ ทางสมาคมเห็นดว้ยหากใชม้าตรการ AD 
 บจก. แผ่นเหล็กวลิาสไทย(TTP) แจง้ว่าเห็นดว้ยในหลักการ ยนิดหีาทางออกร่วมกัน แต่

ยังมีขอ้ห่วงกังวลในเรื่องความชัดเจนในแนวทางการด าเนินการว่าจะมอีะไรมาการันตกีารรับซือ้
แผ่นเหล็กฯ จากบรษัิทสมาชกิ TMPA ตามทีต่กลงกันไว ้ 
 

 2. คุณรณรงค ์ผอ.สนค. ใหค้วามเห็นและหลักการพจิารณา AD ดังนี้ 
 - ทางคณะท างานฯ จะพิจารณาผลกระทบเป็นภาพรวมทัง้หมดดว้ย ไม่ไดม้องแค่ขอ้

กฎหมาย แต่มองในเรือ่งของขอ้ยกเวน้ในเชงิสาธารณะ ภาวะเงนิเฟ้อ ตน้ทุนวัตถุดบิน าเขา้ และ
ซื้อภายในประเทศ รวมถึงผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันการส่งออก น ามา
ประกอบการพจิารณา  

 - เสนอใหท้ัง้ 3 ฝ่าย ท า MOU การรับซือ้สนิคา้ร่วมกัน ท าขอ้ตกลงทีทุ่กฝ่ายพงึพอใจได ้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยใหแ้นวทางไว ้7 ขอ้ ดังนี้ (1)การก าหนดปรมิาณการรับซือ้, (2)สเปคของ
แผ่นเหล็กฯ, (3)ปรมิาณต่อระยะเวลาที่จะรับซือ้ อาจจะมีความยืดหยุ่นได,้ (4)ราคาmin-max, 

(5)list การรับซื้อขายกัน ของแต่ละบริษัท, (6)วิธีการจ่ายเงิน และการส่งมอบสนิคา้ และ(7) 
ปรมิาณทีอ่ตุฯ กลางน ้าตอ้งการทีจ่ะรับซือ้   
 - แนะน าใหท้าง คต.ตรวจสอบขอ้กฎหมายการตกลงการรับซือ้ภายในประเทศว่าขัดต่อ

กฎหมายสากล WTO ดว้ยหรือไม่ ทัง้นี้รัฐตอ้งระมัดระวังการใชก้ฎระเบียบเพราะเป็นหน่วยงาน
ก ากับดว้ย หากเซ็น MOU 3 ฝ่าย โดยรัฐเป็นสักขพียานจะท าไดห้รอืไม่ ตอ้งดูขอ้กฎหมายกอ่น 
 3. TMPA คุณไพโรจน์ นายกฯ ใหค้วามเห็นว่า เห็นดว้ยกับการท า MOU ร่วมกัน โดย

สมาชกิ TMPA ที่เป็นบริษัทใหญ่ทัง้ 5 บริษัท (LC, Swan, Crown, Standard และ Poonsub 
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can) ซึง่มสีว่นแบ่งเกอืบ 90% พรอ้มปฎบัิตติามเงือ่นไขทีต่กลงกันไว ้โดยประเด็นการน าเขา้ จะ

น าเขา้เฉพาะในสว่นทีอ่ตุสาหกรรมขาดแคลนเท่านัน้ 
 

 4. ดร.ชนินทร์ นายก TTIA/TPFA  ใหค้วามเห็น 

ดังนี้ 
 - เห็นดว้ยกับแนวทางการท า MOU ร่วมกัน อีกทัง้ 
อุตสาหกรรมทูน่า และอาหารสัตวเ์ลี้ยงยังคงตอ้งเพิง่

พิงอุตตน้น ้ า และกลางน ้ าอย่างมาก หากสามารถ
ชว่ยเหลอืใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์ร่วมกันก็ยนิดอีย่างยิง่ 
ไม่ตอ้งการเห็นอุตฯ ตน้น ้าเหลือแค่บรษัิทเดยีว ซึง่จะ

ท าใหเ้ป็นการผูกขาดทางการคา้ อยากเห็นทัง้ Supply 
chain อยู่ได ้

 - เสนอใหท้าง TTP กับ TMPA ชว่ยกันร่าง MOU เพราะเป็นคู่คา้โดยตรง ว่าจะรับเงือ่นไข

กันไดอ้ย่างไร  ทาง TTIA และ TPFA สามารถที่จะ commit ปริมาณการซื้อโดยผ่าน TMPA 
เพราะเป็นอตุฯปลายน ้า ทัง้นี้หากราคาสงูกว่าการน าเขา้เล็กนอ้ย ดว้ยเหตุและผลก็สามารถรับได ้  

 - สิง่ที่จ าเป็นตอ้งท าตอนนี้คอื ตอ้งขยายAD ออกไปก่อน 6 เดือน และท าตาม MOU ที่
ก าหนดร่วมกัน โดยทาง TTP สามารถแจง้มายัง TTIA/TPFAไดเ้ลย หาก TMPA ไม่ท าตาม
ขอ้ตกลงทีใ่หไ้วร่้วมกัน และจะท า blacklist บรษัิทผลติกระป๋องรายนัน้ ซึง่ในระยะ 6 เดอืนทีข่อ

ขยายนี้ก็เพยีงพอ หากท าแลว้ไดป้ระโยชน์ก็ขอขยายต่อไปอกีทุก 6 เดอืน 
 
 ทัง้นี้  ทัง้ 3 ฝ่าย เห็นชอบในหลักการจัดท า MOU ร่วมกัน โดยทาง TMPA และ TTP จะ

หารอืรายละเอยีดยกร่าง MOU ร่วมกัน และจะมาน าเสนอใหอ้ตุฯ ปลายน ้าพจิารณาขอ้ตกลงดว้ย 
กอ่นทีจ่ะเสนอต่อกรมการคา้ต่างประเทศต่อไป 
 

 
TTIA เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง เสยีงของแรงงานส าหรบัลูกเรอืบนเรอืประมง 
 

 วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เจา้หนา้ที่สมาคมฯ วรพล ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเชงิปฏบัิตกิาร เรื่อง 
เสยีงของแรงงานส าหรับลูกเรอืบนเรอืประมง จัดโดย Key Traceability ณ รร.เซนเตอรพ์อยต ์สี

ล ม  มี ผู ้ เ ข ้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม จ า ก ห น่ ว ย ง า น  เ ช่ น  EJF/TU/ITel/MAST/Mar 

petcare/TFFA/Issara/Uvula/TUF/Trimarine/FCF/MWRN/PLAN ด า เนินรายการ คุณ Lia 
Hayman และคุณ Noon Masrungson โดยสรุปประเด็นทีส่ าคัญ ดังนี้  
 

 - การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสรา้งขอ้มูลจากผุม้ีส่วน
เกีย่วขอ้ง เพื่อจัดท ารายงานเผยแพร่สสาธารณะเพื่อใหม้ีการ

น าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงหรือสรา้งกลไกรับขอ้
รอ้งเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยจะจัดการรวบรวม
ความเห็นอกีหลายประเทศ 

 - คุณวิบูลย์ จาก TFFA ใหค้วามเห็นเรื่องการสรา้ง
กลไกการรอ้งเรียนเป็นเรื่องส าคัญ หากตอ้งการผลักดันใหม้ี
ประสทิธภิาพควรดงึภาครัฐเขา้มามสีว่นร่วมดว้ย ซึง่ภาคเอกชน

เอง ขณะนี้ไดม้กีารร่วมม ี4 สมาคม คือ TTIA/TFFA/TPFA/สมาคมผูผ้ลติไก่เพื่อการส่งออก ใน
การน า GLP ไปใชซ้ึง่เป็นการผลักดันภาคสมัครใจ โดย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงแรงงาน 
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 ความเห็นเพิม่เตมิในทีป่ระชมุ 

 - ส าหรับการท ากลไกรับขอ้รอ้งเรียนควรมีการจัดท าชุด
ความรู ้เช่น VDO สื่อสาร หรือคู่มือการรอ้งเรียน มีการจัด
อบรมประเด็นดา้นสทิธมินุษยชนใหก้ับไต๋ก๋งเรือและแรงงาน

บนเรือประมง มีการท าช่องทางการรอ้งเรียนที่หลากหลาย
เพื่อใหเ้ขา้ถึงไดก้วา้ง รวมถึงศึกษาประเทศที่รับ C188 ที่
ประสบผลส าเร็จเรื่องการท าขอ้รอ้งเรียนเพื่อเอาแนวทางมา

ปรับใช ้
 - การอบรมใหค้วามรูต้อ้งท าอย่างต่อเนื่อง เพราะอาจลืม

หรอืมกีารเปลีย่นคนใหม่เขา้ออกท าใหค้วามรูห้ายไป 

 - ตอ้งไดรั้บความร่วมมอืจาก NGOs และ ILO ในการท าระบบเพือ่น าความรูแ้ละสรา้งการ
มสีว่นร่วมและการตรวจสอบ  
 - ปัญหาที่พบที่น ามาเสนอในที่ประชุม มีการตดิกล่องรับขอ้รอ้งเรียนในหอ้งกัปตันท าให ้

ไม่มคีนกลา้ใช ้ปัญหาการยดึโทรศัพท ์สัญญาณมอืถอื อนิเตอรเ์น็ตไปไม่ถงึ การออกจากท่าเรือ
นานเกนิความเหมาะสม       

 - การเก็บบันทกึขอ้รอ้งเรียน ควรมี แต่ตอ้งก าหนดเวลาที่ชัดเจนแลว้แนวทาง นรวมถงึ
การแกปั้ญหา ก าหนดผูเ้ขา้ถงึขอ้มูลมีการจัดประเภทขอ้รอ้งเรียนและอาจมีการสรุปเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างาน APEC CEO Summit 2022 คร ัง้ที ่8 

 
  วันที่  17 ตุลาคม 2565 TTIA คุณสุพัตรา ผอ .
สมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุม

คณะท างาน APEC CEO Summit 2022 ครั้งที่ 8 จัดโดย
สภาหอฯ โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์เป็นประธานฯ 
สรุปดังนี้  

 
 ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน APEC CEO 
Summit 2022 รับฟังการน าเสนอแผนงานความคืบหนา้การจัดงานฯ ของคณะท างาน 5 ดา้น 

(ดา้นสารัตถะ, ดา้นการตอ้นรับ, ดา้นการประชาสัมพันธ,์ ดา้นสปอนเซอร ์และดา้นพธิกีาร) ดังนี้ 
 
 1. ประธานฯ ใหค้ณะท างานฯ ประชาสัมพันธ์งาน APEC CEO Summit 2022 ในช่วง

ตุลาคม-พฤศจกิายนนี้ ใหม้ากขึน้ เพือ่ใหป้ระชาชนรับทราบ และเกดิการตืน่ตัวมากขึน้ อกีทัง้ ให ้
เนน้ในเรือ่งของ food security & food safety, BCG, plant based เป็นตน้ 

 2. การเตรยีมความพรอ้มในการจัดงานแถลงขา่วในชว่ง 10-11 พฤศจกิายน 2565 
 3. อัพเดทการเตรยีมความพรอ้มการจัดงานฯ การเชญิหน่วยงานภาครัฐเขา้ร่วมงาน, การ
จองทีพั่กโรงแรม  รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มดา้นความปลอดภัยกับส านักงานต ารวจฯ  

 4. อัพเดทการหารอืกับแต่ละเขตเศรษฐกจิกับกระทรวงการต่างประเทศ 
 - ผูน้ าเขตเศรษฐกิจเอเปคอยู่ระหว่างพิจารณาการตอบรับเขา้ร่วมงาน APEC CEO 
Summit 2022 
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บรษิทั ยูนคิอรด์ จ ากดั (มหาชน) ไดใ้หก้ารตอ้นรบั รองผูว้่าธนาคารแห่งประเทศไทย 

และคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย 
 

 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ 
รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย และ ดร.ชนินทร์ ชลิ
ศ ราพงศ์  ประธานคณะกรรมการธุ รกิจประมงและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ไดใ้หก้ารตอ้นรับ รองผูว่้าธนาคาร
แห่งประเทศไทย (คุณรณดล นุ่มนนท)์ และคณะผูบ้ริหาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 32 ท่าน เขา้เยีย่มชมและ

ศกึษาดูงานอตุสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย ณ 
บรษัิท ยูนิคอร์ด จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร โดย
ไดม้ปีระเด็นน าเสนอแลกเปลีย่น อาท ิ

 
 ภาวะและแนวโนม้ของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปภายใตก้ระแสโลกในปัจจุบัน ตลอดจน 

แนวทางการด าเนนิธุรกจิดว้ยความรับผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม สังคม และธรรมาภบิาล 
 
 โอกาสและอปุสรรคของภาคธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการเตรียมพรอ้มและปรับตัวใหส้อดรับกับ

กระแสโลก 
 
 แนวโนม้ความตอ้งการแรงงานไทยเพือ่รองรับการเตบิโตของอตุสาหกรรมอาหารแปรรูป

ของประเทศไทย 
 
 ขอ้เสนอแนะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อาท ิการส่งเสรมิใหม้ีวัตถุดิบที่

เพียงพอต่อการผลติโดยการจัดการการน าเขา้-ส่งออก เช่น วัตถุดบิสัตวน์ ้า / แผ่นเหล็กส าหรับ
ผลติกระป๋อง , การลดตน้ทุนอุตสาหกรรมเพื่อสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขัน อาท ิโลจิ
สตกิส ์/ ค่าเฟสเรือขนส่ง /ค่าแรงงาน , การส่งเสรมิมาตรการป้องกันการใชแ้รงงานบังคับและ

การคา้มนุษยด์า้นแรงงาน (TIP Report) , การแกไ้ขปัญหา IUU Fishing , การรักษาเสถยีรภาพ
อัตราแลกเปลี่ยน , การเร่งรัดการเปิดตลาด FTA Thai-EU Thai-UK Thai-RFTA , การผลักดัน 
Food Security and Food Safety และการพัฒนาขอ้มูล Big Data ดา้นการเกษตร เป็นตน้ 

 
 
TTIA เขา้ร่วมสมัมนาในหวัขอ้ “How to Implementation and Guidance for New 

Additional Requirements in FSSC 22000 Version 5.1” 
 

 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 TTIA คุณอนุสรา 
จนท.ความปลอดภัยดา้นอาหาร เขา้ร่วมสัมมนาใน
หัวขอ้ “How to Implementation and Guidance 

for New Additional Requirements in FSSC 
22000 Version 5.1” จัดโดย บริษัท เอสจี เอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยมคีุณจริากร ประเสรฐิชวีะ 

หัวหนา้ผูต้รวจประเมนิ SGS เป็นผูบ้รรยาย สรุปดังนี้ 
  
 มาตรฐาน FSSC 22000 เวอรช่ั์น 5.1 เป็นระบบรับรองความปลอดภัยอาหารส าหรับผูผ้ลติ

อาหารทีช่ว่ยใหร้ะบุและควบคุมความเสีย่งดา้นความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานนี้ยนืยันระบบ
ความปลอดภัยของอาหาร แสดงใหเ้ห็นว่ามกีระบวนการความปลอดภัยของอาหารทีเ่ขม้งวดและ
ความมุ่งมั่นของคุณต่อสขุอนามัยและสขุภาพของมนุษย ์ 
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 ประกาศเมื่อวันที ่3 พฤศจกิายน 2563 ซึง่การอัปเดตเวอร์ชันนี้ เพื่อปฏบัิตใิหส้อดคลอ้ง

กับขอ้ก าหนดการเปรียบเทียบล่าสุดของ Global Food Safety Initiative (GFSI) ซึง่เป็นส่วน
หนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยโครงสรา้งหลัก ไดแ้ก่ ISO 22000 V.2018, โปรแกรม
พืน้ฐาน Prerequisite Programmes (PRPs) และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิของ FSSC 

 
 มาต รฐ าน  FSSC 22000 V 5.1 > Part 2  Requirements For Organizations To Be 
Audited มขีอ้ก าหนดเพิม่จาก V 5.0 ดังนี้ 

 2.5.1 Management of Services เพิม่ and purchased materials  
 2.5.10 Storage and warehouse  
 2.5.11 Hazard control and measure for preventing cross contamination  

 2.5.12 PRPs verification  
 2.5.13 Product development 
 2.5.14 Health status 

 2.5.15 Requirements for organization with multisite certification 
 

 Guidance for New Additional Requirements in FSSC 22000 Version 5.1 
 - Guidance Document: PRPs Verification FSSC Additional Requirements 2.5.12 
  > ส าหรับห่วงโซ่อาหารหมวด C, D, G, I และ K ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิต่อไปนี้ใช ้

ร่วมกับมาตรฐาน ISO 22000: 2018 ขอ้ 8.8.1: องค์กรตอ้งจัดตัง้ ด าเนินการและธ ารงรักษา
อย่างสม ่าเสมอ ส าหรับการตรวจสอบโรงงาน/ การตรวจสอบโปรแกรมพื้นฐาน (PRPs) เพื่อ
ตรวจสอบว่าสถานที ่สภาแวดลอ้มการผลติ และอปุกรณ์เครือ่งจักรการผลติไดรั้บการบ ารุงรักษา

ในสภาพทีเ่หมาะสม (ISO/TS 22002-X series) 
      - Guideline for Site Factory Inspection >> ตอ้งมีการตรวจสอบพื้นที่โรงงานเป็น
ประจ าตามแผนที่ก าหนดไว ้เช่น โครงสรา้งอาคารผลติและพื้นที่จัดเก็บ พื้นที่ภายนอก การ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต สุขลักษณะระหว่างการผลิตและภายในสถานปฏิบัติงาน 
อันตราจากสิง่แปลกปลอม และสขุลักษณะสว่นบุคคล โดยความถีข่องการตรวจสอบในทุกพื้นที่
และทุกๆกจิกรรมตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการตัดสนิใจบนการประเมนิความเสีย่งและประวัตทิีผ่่าน

มาในอดตี 
 
 ทัง้นี้ คาดการณ์ว่าขอ้ก าหนดใหม่เพิม่เติมของมาตรฐาน FSSC 22000 version 6 ปรับ

ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2566  
 
 

คุณอรรถพนัธ์ ที่ปรกึษาสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและที่ปรกึษากลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่คร ัง้ที ่10/2565 

 
 วันที ่20 ตุลาคม 2565 คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาสมาคม 
คุณนลธวัช จนท.สมาคม เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและที่

ปรกึษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มครัง้ที ่10/2565 
ณ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สรุปสาระส าคัญดังนี้  
 

 1. เรือ่งประธานแจง้เพือ่ทราบ 
 1.1 จากการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อสรา้งเสรมิ
ความสัมพันธท์างเศรษฐกจิระหว่างไทยและสงิคโ์ปร ครัง้ที่ 6 

ซึง่เป็นเวทีในการหารือ ในดา้นต่างๆ โดยประเด็นที่ประเทศไทยไดน้ าหารือไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้
เกษตร ดา้นเศรษฐกจิดจิิทัล ดา้นการลงทุน ดา้นการส่งออกสนิคา้ไทยไปสงิคโ์ปร์ และดา้น
ทรัพยส์นิทางปัญหา 
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 1.2 ความเห็นต่อการลดหรือยกเวน้อัตราอากรศุลกากรส าหรับการน าเขา้เนยแข็ง พกิัด

อัตราฯ ที่ 04.06 โดยจะขอใหก้รมศุลกากรลดภาษีจากเดิม 30% ใหเ้หลือ 0% เนื่องจาก
ขอ้ตกลงของเขคการคา้เสรี อาเซยีน ออสเตรีเลีย นิวซแีลนด ์ท าใหผู้ป้ระกอบการส่วนหนึ่งที่
ไม่ไดน้ าเขา้เนยแข็งจากประเทศดังกล่าวเสยีผลประโยชน์ โดยที่ประชุมฯ สนับสนุนใหล้ดภาษี

ดังกล่าว เพือ่สรา้งความเท่าเทยีม และ เป็นประโยชน์ต่อก าลังการผลติในประเทศ  
 1.3 (ร่าง) แผนปฏบัิตดิา้นการจัดการขยะอาหารระยะที ่1 (พ.ศ.2566- 2569)  
 - ปัจจุบันปริมาณขยะอาหารอยู่ที่ 38.76% เมื่อเทียบกับประเภทขยะอื่นๆ ที่อยู่ในโรง

ก าจัดขยะ ซึง่ประเทศไทยยังไม่มกีรอบนโยบายทีชั่ดเจนในการด าเนนิการดังกล่าว โดยแผนการ
ด าเนนิการฯ จะชว่ยใหปั้ญหาขยะอาหารลดลงได ้ซึง่ไดแ้บ่งออกเป็น 3 มาตรการ ไดแ้ก ่1. การ
ป้องกันและลดขยะอาหาร 2. การจัดการและใชป้ระโยชน์จากขยะอาหาร 3. การพัฒนาเครือ่งมือ

การจัดการอาหารส่วนเกนิและขยะอาหาร ซึง่แผนดังกล่าวจะมีการน าเสนอไปยังคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาต ิเพือ่ผลักดันเป็นกฎหมาย หรอื เป็นแนวปฏบัิตติ่อไปในอนาคต 
 

 2. เรือ่งสบืเนื่อง  
 2.1 สายงาน Regulatory Affair  

 - จากการศึกษาโดย ผศ.ดร. ปรัญรัชต์ จาก ม.มหิดล เรื่อง สารใหค้วามหวานแทน
น ้าตาลในคนไทย พบว่ามีการใชวั้ตถุที่ใหค้วามหวานแทนน ้าตาลมากที่สุดในเครื่องดืม่ (51%) 
อาหาร (43%) เครือ่งปรุงรส (4%) และอืน่ (2%) และจากการส ารวจใน กทม. พบว่าการบรโิภค

อาหารที่มีสารใหค้วามหวานแทนน ้าตาล 3 อันดับแรก ไดแ้ก่ เครื่องดื่ม, เครื่องดื่มที่มีนม และ 
เครือ่งปรุงรส ซึง่เห็นไดว่้าคนไทยอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคเบาหวานมากขึน้  
 2.2 สายงาน FTA & International Trade Rules 

 - สรุปการหารือการด าเนินการที่เกีย่วกับการคา้สนิคา้ภายใตค้วามตกลง FTA ไทย-เปรู 
เกีย่วกับความตกลง TPCEP ซึง่เกีย่วขอ้งกับการคา้สนิคา้ โดยกรมเจรจาฯ ร่วมกับกรมศุลกากร 
ไดจ้ัดท าร่างรายการ การรับรองกฎถิน่ก าเนดิสนิคา้เฉพาะรายสนิคา้ (PSRs) เพื่อใหภ้าคเอกชน

พจิารณา (สภาอตุฯ ไดเ้วยีนสมาชกิแลว้ อยู่ระหว่างการรอท่าท ีเพือ่แจง้กรมเจรจาฯ ต่อไป) 
 2.3 สายงาน Labour Affairs  
 - ขอ้รอ้งเรียนสภาอุตสาหกรรมภาคใต ้เรื่อง ขอใชใ้บ Work Permit ในการเปิดบัญชี

ธนาคาร ส าหรับแรงงานต่างดา้วทีท่ างานอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดย สภาอตุฯ ไดเ้สนอใหใ้ช ้

ใบอนุญาตท างาน ออกโดยกรมการจัดหางานแทนหนังสอืเดนิทางเพื่อน าไปเปิดบัญชธีนาคาร 
และ สว่นผูป้ระกอบการจะออกหนังสอืรับรองความเป็นพนักงานใหแ้รงงานต่างดา้ว โดยสายงาน

แรงงานจะผลักดันประเด็นขา้งตน้ไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 - โครงการส ารวจค่าจา้งอุตสาหกรรม เพื่อ เป็นแนวทางในการจา้งงานและอัตราค่าจา้ง
ของต าแหน่งงานต่าง ของสมาชกิสภาอตุฯ โดยการส ารวจจะอยู่ระหว่าง ต.ค. - พ.ย 65 และจะ

น าขอ้มูลไปประมวลผล และเผยแพร่ไปยังสมาชกิทีร่่วมตอบแบบสอบถามฯ ในชว่ง ธ.ค. 65 
 - การประชุมร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... ซึง่ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องที่ 598/2565 (ฉบับผ่าน มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562) โดย 
ความคดิเห็นของ ส.อ.ท. ต่อร่างพระราชบัญญัตแิรงงานสัมพันธ ์โดยมีความเห็นจากที่ประชุม
เพิม่เตมิ เชน่ ไม่เห็นดว้ยทีลู่กจา้งซึง่ไม่มสัีญชาตไิทยสามารถจัดตัง้สหภาพแรงงานได ้ เพราะมี

ผลต่อความมั่นคง ในประเทศ อกีทัง้ แรงงานตาม MOU มรีะยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรช่ัวคราว
ตามที่ไดต้กลงไว ้ทัง้นี้ ปัจจุบันมีประเทศในอาเซยีนที่ไม่มีขอ้ตกลงในอนุสัญญา ฉ.87 ไดแ้ก่ 
บรูไน ลาว มาเลเซยี สงิคโ์ปร ไทย เวยีดนาม และ ฉ.98 ไดแ้ก ่บรูไน ลาว พม่า ไทย 
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 2.4 ส า ย ง า น  Food Industry Data Base 

สถานการณ์การสง่ออกสนิคา้ เดอืน สงิหาคม 2565 
 - สถานการณ์ของตลาดส่งออกสินคา้ขยายตัว 
ไดแ้ก่ น ้าตาลทรายและกากน ้าตาล, ไก่สด แช่เย็น แช่

แข็งและแปรรูป, อาหารสัตวเ์ลีย้ง, ขา้ว 
 - สถานการณ์ของตลาดสง่ออกสนิคา้หดตัว ไดแ้ก่ 
สนิคา้สกุรแชเ่ย็น แชแ่ข็ง, ผลไมส้ดแชเ่ย็น แชแ่ข็งและ 

แหง้ 
 - ปัจจัยสนับสนุนต่อการส่งออก ไดแ้ก่ การด าเนนิ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิเริ่มฟ้ืนตัว, ความตอ้งการสนิคา้

อาหารมแีนวโนม้สงูขึน้, ราคาสนิคา้สามารถแขง่ขันได ้ 
 - ปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกสนิคา้ ไดแ้ก่ เศรษฐกจิของประเทศคู่คา้หลักเสี่ยงต่อการ
ถดถอย, มาตรการกดีกันสนิคา้ทีม่ใิชภ่าษีเพิม่ขึน้, ความขัดแยง้ทางภูมรัิฐศาสตรใ์นประเทศต่างๆ  

 2.5 การสมาชกิสมัครใหม่เขา้ร่วมเป็นสมาชกิกลุ่มอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ไดแ้ก่ 
บรษัิท ยูโรฟินส ์ฟู๊ ด เทสติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูใ้หบ้รกิารทดสอบผลติภัณฑอ์าหาร ทัง้นี้

หากสนใจสามารถตดิต่อไดท้ีเ่บอร ์02 -1805644 ต่อ 6005 
  
 ส าหรับการประชุมกลุ่ม ฯ อาหาร ครั้งที่ 11/2565 หรือในครั้งถัดไป จะจัดขึ้นในวัน

พฤหัสบดทีี ่17 พฤศจกิายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ 1012 สภาอตุสาหกรรมฯ ทัง้นี้
หากมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 

 
TTIA เขา้รว่มประชุมรายงานผลการเจรจาความตกลงวา่ดว้ยการอุดหนุนประมงภายใต้
องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) 

 
 วันที ่21 ตุลาคม 2565 TTIA คุณสพัุตรา ผอ. และ
คุณวิชญา จนท.ประมง เขา้ร่วมประชุมรายงานผลการ

เจรจาความตกลงว่าดว้ยการอดุหนุนประมงภายใตอ้งคก์าร
การคา้โลก (World Trade Organization: WTO) จัดโดย
กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ โดยมีคุณอรมน ทรัพย์

ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาฯ เป็นประธานการประชุม สรุป
ดังนี้ 
 

 1. ประธานแจง้ว่าผลสรุปการประชุม รัฐมนตรี
องคก์ารการคา้โลกสมัยสามัญครัง้ที่ 12 เมื่อวันที่ 12-17 มถุินายน 2565 ณ สนง.เลขาธิการ 

WTO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวสิ สะทอ้นความส าเร็จในดา้นต่างๆ ดังนี้ 
 (1) เป็นความตกลงฉบับแรกของ WTO ทีม่เีป้าหมายเพือ่ความยั่งยนืของสิง่แวดลอ้ม 
 (2) เป็นความตกลงพหุภาคีฉบับที่ 2 ที่ WTO สามารถสรุปผลไดห้ลังจากการจัดตั ้ง 

WTO 
 (3) ท าใหส้หประชาชาติสามารถบรรลุ เ ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ขอ SDG 
(Sustainable Development Goals) ขอ้ที ่14.6 (Fisheries Subsidies) ไดเ้ป็นขอ้แรก 

 
 2. ผลสรุปประเด็นทีส่มาชกิ WTO ไดข้อ้ยุตร่ิวมกัน และประเด็นถูกตัดออก ดังนี้  
 2.1 ประเด็นทีไ่ดข้อ้ยุตร่ิวมกัน และขอใหค้งไว ้

 - การหา้มการอดุหนุน IUU Fishing 
 - การหา้มการอดุหนุนทีเ่กีย่วขอ้งกับ Overfished Stocks 
 - การหา้มการอดุหนุนทีน่ าไปสู ่Overcapacity & Overfishing  

 2.2 ประเด็นทีส่มาชกิ WTO ไม่มขีอ้ยุต ิและถูกตัดออก 
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 - การหา้มการอดุหนุนทีน่ าไปสู ่Overcapacity & Overfishing 

 - การก าหนดใหค้วามตกลงฯ ครอบคลุมถึงการอุดหนุนน ้ ามันเชื้อ เพลิง  ที่ไม่
เฉพาะเจาะจง (non-specific fuel subsidies)  
 - ประเด็นการใชแ้รงงานบังคับ (forced labour) 

 
 3. ความเห็นสมาคมฯ  
 - คุณสพัุตรา ผอ.สมาคมฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมใน

ประเด็นดา้นแรงงานบังคับที่ถูกตัดออกเนื่องจาก
สาเหตุใด และมปีระเทศใดเป็นผูเ้สนอหลัก 
 - กรมเจรจาฯ ไดช้ีแ้จงว่า สหรัฐไดเ้สนอใหม้ีเรือ่ง

แรงงานบังคับในกรอบ WTO นี้ โดยมีญี่ปุ่นและ
สหภาพยุโรปร่วมเห็นดว้ย แต่มีบางประเทศไม่เห็น
ดว้ยในประเด็นนี้ เช่น จีน เนื่องจาก WTO ไม่ไดดู้

ดา้นแรงงาน ควรไปหารือกับทาง ILO มากกว่า ซึง่เป็นผูดู้ประเด็นดา้นแรงงานอยู่แลว้ ท าให ้
ประเด็นนี้ยังไม่ไดข้อ้ยุต ิจงึถูกตัดออกไป 

 
 4. การด าเนนิการเพือ่ใหสั้ตยาบันความตกลงฯ 
 4.1 การมผีลบังคับใชข้องความตกลงฯ: จะมผีลบังคับใชเ้มือ่สมาชกิ WTO จ านวน 2 ใน 

3 ของจ านวนสมาชกิทัง้หมด (คดิเป็นประมาณ 110 ราย) ใหสั้ตยาบันพธิีสารแกไ้ขความตกลง 
WTO ทัง้นี้ ในปัจจุบันยังไม่มสีมาชกิ WTO รายใดใหสั้ตยาบันพธิสีารดังกล่าว  
 4.2 การด าเนินการเพื่อใหค้วามตกลงฯ มีผลบังคับใชก้ับไทย: เมื่อวันที่ 27 กันยายน 

2565 ครม.มมีตรัิบทราบผลการประชุม MC12 รวมถงึการสรุปผลการจัดท าความตกลงฯ และให ้
กระทรวงพาณิชย,์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งหารือในประเด็นการ
พจิารณาความตกลงว่าดว้ยการอดุหนุนประมง เขา้ขา่ยเรือ่งทีต่อ้งเสนอรัฐสภาใหค้วามเห็นชอบ

ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หรอืไม่ 
 Note: ประธานแจง้ว่าหากไทยใหสั้ตยาบันความตกลงฯ WTO และมีผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
ทางภาครัฐมี การจัดตัง้กองทุน FTA เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนส าหรับช่วยเหลือ ปรับตัว ส่งเสริม 

พัฒนา เยียวยา และบรรเทาผูท้ี่ไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ 
ใหส้ามารถปรับตัวและใชป้ระโยชน์จากการเปิดเสรทีางการคา้ไดอ้ยู่แลว้ 
 

 5. กรมฯ ขอใหภ้าครัฐและเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง ส่งขอ้มูล/ความเห็นต่อสัตยาบัน WTO 
(หากมี) ภายในวันที่ 30 พฤศจกิายน 2565 เพื่อที่กรมฯ จะไดร้วบรวมขอ้มูลและสรุปภาพรวม 
น าเสนอต่อครมต่อไป ทัง้นี้ หากหน่วยงานใดไม่แจง้ขอ้มูล/ความเห็นภายในวันดังกล่าว จะถอืว่า

หน่วยงานพจิารณาแลว้ว่าพันธกรณีของความตกลงฯ ไม่ไดท้ าใหต้นตอ้งปรับตัว 
 

     อนึ่ง ที่ประชุมไดแ้จง้ความประสงคใ์หก้รมฯ จัดประชุมสรุปความเห็นในประเด็นที่สอบถาม 
ซึง่ทางกรมฯ ยนิดทีีจ่ะจัดประชมุใหท้ัง้แบบ online และ onsite โดยจะแจง้วันประชมุใหท้ราบใน
ภายหลัง 

 
 
ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้รว่มประชุมคณะท างาน APEC CEO Summit 2022 คร ัง้

ที ่9 
 
 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 TTIA ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.การคา้ 

เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน APEC CEO Summit 2022 ครัง้ที ่9 จัดโดยสภาหอฯ โดยม ีดร.พจน์ 
อร่ามวัฒนานนท ์เป็นประธานฯ สรุปดังนี้  
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 ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท ์ประธาน APEC 

CEO Summit 2022 รับฟังการน าเสนอแผนงาน
ความคบืหนา้การจัดงานฯ ของคณะท างาน 5 ดา้น 
(ด า้นสา รัตถะ , ด า้นการต อ้น รับ , ด า้นการ

ประชาสัมพันธ,์ ดา้นสปอนเซอร ์และดา้นพธิกีาร) 
ดังนี้ 
 

 1. ประธานฯ ใหค้ณะท างานฯ ประชาสัมพันธ์งาน APEC CEO Summit 2022 ในช่วง
ตุลาคม-พฤศจกิายนนี้ ใหม้ากขึน้ เพือ่ใหป้ระชาชนรับทราบ และเกดิการตืน่ตัวมากขึน้ อกีทัง้ ให ้
เนน้ในเรือ่งของ food security & food safety, BCG, plant based เป็นตน้ 

 -  มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  VDO Business of the people ต า ม ลิ้ ง ค์  
https://www.youtube.com/watch?v=gtaYLdn7 xRk โ ด ย มุ่ ง ส นั บ สนุ น ใ ห ้ทุ ก ค น ร่ ว ม
ขับเคลือ่นทางเศรษฐกจิเพือ่ความอยู่ดกีนิดร่ีวมกัน 

 2. การเตรยีมความพรอ้มในการจัดงานแถลงขา่วในวันที ่1 พ.ย.65 
 3. อัพเดทการเตรียมความพรอ้มการจัดงานฯ, การเชญิ Speaker บรรยายในงานฯ, การ

จองทีพั่กโรงแรม, การแสดง, กจิกรรมภายในงาน และอาหาร   
 4. อัพเดทการหารอืกับแต่ละเขตเศรษฐกจิกับกระทรวงการต่างประเทศ 
 5. อัพเดทการจัดท าผลิตภัณฑ์ Giveaway ของสปอนเซอร์ โดยตอ้งสอดคลอ้งกับธี

มงาน Green Meeting และ Sustainable 
 
 

TTIA เขา้รว่มประชุมรบัฟังความเห็นในประเด็นการน ารูปแบบการสะสมถิน่ก าเนดิสนิคา้
แบบ Full Cumulation มาใช้ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-
นวิซแีลนด ์(AANZFTA) 

 
 วัยที ่25 ตุลาคม 2565 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชุมรับฟังความเห็นใน

ประเด็นการน ารูปแบบการสะสมถิน่ก าเนิดสนิคา้
แบบ Full Cumulation มาใชภ้ายใตค้วามตกลง
การคา้เสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

(AANZFTA) จัดโดย กรมเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยมีนายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รอง
อธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เป็น

ประธาน ดังนี้  
 

 1. ประธานฯ แจง้ว่าประเทศภาคคีวามตกลงการคา้เสรีอาเซยีน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด ์
(AANZFTA) อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยกระดับความตกลง AANZFTA โดยในประเด็นดา้นกฎว่า
ดว้ยถิน่ก าเนดิสนิคา้ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์ไดผ้ลักดันใหป้ระเทศภาคนี าการสะสมถิน่ก าเนิด

สนิคา้แบบเต็มส่วน (Full Cumulation) มาใชภ้ายใตก้ารจัดท าโครงการน าร่องการสะสมถิ่น
ก าเนดิสนิคา้แบบ Full Cumulation  
 - สมาชกิอาเซยีนสว่นใหญ่แสดงความสนใจเขา้ร่วมโครงการน าร่อง ยกเวน้ ไทย กัมพูชา 

และฟิลปิปินส ์ทีย่ังอยู่ระหว่างพจิารณาท่าท ี
 
 2. การสะสมถิน่ก าเนดิสนิคา้แบบ Full Cumulation คอื หากวัตถุดบิผ่านเกณฑก์ารไดถ้ิน่

ก าเนิดจะสามารถสะสมไดเ้ต็มมูลค่าของวัตถุดบินั้น (ผ่านเกณฑ์นับเป็น 100%) แต่ถา้หาก
วัตถุดบิไม่ผ่านเกณฑก์ารไดถ้ิน่ก าเนดิจะสามารถสะสมไดต้ามมูลค่าการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิภายใน
ภูมภิาค (ไม่ผ่านเกณฑนั์บตามจรงิ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gtaYLdn7xRk
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 3. ในภาพรวมภาคเอกชนใหค้วามเห็นและขอ้ห่วงกังวลว่าขอ้กก าหนดวิธีปฏิบัติยังไม่

ชัดเจน อาจมีความยุ่งยากในการขอหนังสอืรับรอง เกดิค่าใชจ้่ายมากขึน้, การใชป้ระโยชน์จรงิๆ 
อาจไม่บ่อยนัก รวมถงึไม่ไดส้ว่นลดทางภาษี เป็นตน้  
 

      ทัง้นี้ ทางกรมฯ จะรวบรวมขอ้มูลความคดิเห็นไปวเิคราะหแ์ละจัดท าขอ้สรุปใหก้ับทางกรม
ศุลกากร ซึง่เป็นหัวหนา้ทมีในการเจรจาดังกล่าวฯ  กอ่นการสรุปผลการเจรจายกระดับ AANZFTA 
ในชว่งการประชมุสดุยอดผูน้ าอาเซยีน (ASEAN Summit) ในเดอืนพฤศจกิายน 2565 นี้ 

 
 
ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมสถานการณ์และแนวทางส่งเสรมิการสง่ออก

สนิคา้เกษตร อาหาร และเครือ่งดืม่ คร ัง้ที ่1/2566 
 
 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 TTIA/TPFA ดร.ชนินทร์ 

นายกสมาคมฯ และคุณปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วม
ประชุมสถานการณ์และแนวทางส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้

เกษตร อาหาร และเครือ่งดืม่ ครัง้ที ่1/2566 โดยม ีคุณภู
สติ รัตนกุล เสรีเรงิฤทธิ ์อธบิดีกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่าง
ประเทศ เป็นประธาน จัดโดย  ส านักสง่เสรมิการคา้สนิคา้

เกษตรและอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง
ประเทศ สรุปดังนี้  
   

 1. กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ แจง้ตัวเลขการสง่ออกสนิคา้ม.ค.-ก.ย.65 ดังนี้ 
 - ทูน่ากระป๋องและแปรรูป ในเดือนมกราคม-กันยายนของปี 2565 มีมูลค่าประมาณ 
1,655 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ 18.72% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ตลาด

สง่ออกส าคัญ ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา, ญีปุ่่น และออสเตรเลยี 
 - สนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยง การส่งออกในเดือนมกราคม-กันยายนของปี 2565 มีมูลค่า
ประมาณ 2,205.73 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 22.57% (อาหารสุนัขและแมว(+

28.61% /สัดส่วน 87.04%) อาหารสัตวอ์ื่นๆ (-6.8% /สัดส่วน 12.97%))  เมื่อเทียบจากชว่ง
เดยีวกันของปี 2564 ตลาดสง่ออกส าคัญ ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา, ญีปุ่่น และอติาล ี
 

 2. ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับอตุสาหกรรมทูน่า 
และอาหารสัตวเ์ลีย้ง ดังนี้ 
 สนิคา้ทูน่ากระป๋อง แนวโนม้การส่งออกครึง่ปีหลังคาดว่า

ยังเป็นไปในทิศทางที่ดี คาดว่าจะโตได ้20% จนถึง 
Q4/2565 เนื่องจาก ภาวะเงนิเฟ้อ และค่าพลังงานทีสู่งขึน้ 

ผู บ้ ริโภคทั่ วโลกจึง เลือกหาสินคา้ที่ทานง่ ายพรอ้ม
รับประทานไดท้ันที และราคาไม่แพงจนเกนิไป โดยสนิคา้
ทูน่ากระป๋องซึง่เป็นสนิคา้โปรตนีสงู ตอบโจทน์ผูบ้รโิภคใน

ปัจจุบันเป็นอย่างมาก   
 - ปัจจัยสนับสนุนอืน่ๆ เชน่ ค่าระวางเรือที่ปรับลดลงมา, แผ่นเหล็กฯ กระป๋อง แนวโนม้ดี
ข ึน้ และยังคงมกีารผ่อนผันการเก็บภาษี AD TP/TFS จงึท าใหต้น้ทุนในการผลติดขี ึน้ 

 - การเปิดตลาดใหม่ๆ ของสนิคา้ทูน่ากระป๋อง อาท ิซาอุ ยังคงโตขึน้ได ้แต่คงยังมีขอ้
ห่วงกังวลในตลาดอียิปต ์ที่มีมาตรการดา้นการเงนิ และตลาดรัสเซยี ที่สนิคา้ทูน่าไม่สามารถ
สง่ออกไดเ้นื่องจากตดิปัญหา red list บนเว็ปไซดข์องรัสเซยี อย่างไรก็ตามประเทศอืน่ๆ ทั่วโลก

ยังคงมแีนวโนม้บรโิภคสนิคา้ทูน่ากระป่องเพิม่ขึน้อยู่ 
 - ส าหรับปี 2566 ภาพรวมคาดว่าจะมีปรับตัวลงมาบา้งเล็กนอ้ย แต่คาดว่าแนวโนม้โตขึน้
ประมาณ 10% ซึง่ตอ้งดูปัจจัยเรือ่งอัตราเงนิเฟ้อ ค่าพลังงานประกอบดว้ย 
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 สนิคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยง: การส่งออกในปี 2566 คาดว่าจะปรับตัวลงเล็กนอ้ย เนื่องจาก

ประชากรเริม่ลดค่าใชจ้่ายส าหรับอาหารสัตวเ์ลีย้งทีม่รีาคาค่อนขา้งแพง ท าใหซ้ือ้นอ้ยลงบา้ง แต่
คาดว่าจะเป็นผลดีแทนในระยะยาวส าหรับความยั่งยืน อย่างไรก็ตามในภาพรวมแนวโนม้ยังคง
เป็นไปในทศิทางทีด่โีตได ้10% 

 - ปัจจัยทีช่ว่ยสนับสนุนการสง่ออก ดังนี้  
  (1) ตน้ทุนการผลติเริม่ลดลง เช่น ราคาไก่, ค่าระวางเรือ และหากสถานการณ์
ตน้ทุนวัตถุดบิยังเป็นไปในทศิทางที่ด ีท าใหค้าดว่าในอกี 5 ปีขา้งหนา้จะยังคงโตไดอ้ย่างมั่นคง

อกี 10% และเป็นเบอร1์ของโลกได ้
  (2) BOI มีการสนับสนุนสทิธปิระโยชน์ โรงงานที่ผลติอาหารสัตวเ์ลี้ยงที่เกดิขึน้
ใหม่   โดยปัจจุบันมีการลงทุนในอุตสาหกรรมสัตวเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นทั ้งบริษัทไทยและ

ต่างประเทศ  
 - ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่ากรมปศุสัตว ์จะมกีารสง่เสรมิและสนับสนุนอตุสาหกรรม
อาหารสัตว์เลี้ยง โดยการท า One stop service เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผูป้ระกอบการ

ไทย 
 

 ทัง้นี้ ดร. ชนินทร์ ไดเ้สนอกรมฯ ในการร่วมกันจัดกจิกรรม Pet fair 2023 ระหว่างกรม
ส่งเสรมิการส่งออก กรมปศุสัตว ์สภาหอการคา้ โดยเนน้ในการเพิม่ value chain เช่น Pet care 
,Pet accessories , การเพาะพันธสั์ตว ์และโรงพยาบาลสัตว ์เป็นตน้ จงึจะท าใหง้านแสดงสนิคา้

อาหารสัตวเ์ลีย้งใหญ่ขึน้ไดอ้กี  
 - ท่านอธบิดฯี เห็นดว้ย และอกีทัง้ยังเป็นนโยบายของท่านรองนายกฯ คุณจุรนิทร ์ลักษณ
วิศิษฏ์ ที่จะใหม้ีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการจัดงานแสดงสนิคา้อาหารสัตวเ์ลี้ยงให ้

ยิง่ใหญ่ขึน้ในปี 2566 นี้ 
 
 
TTIA และสมาชกิจาก RS Cannery เขา้ร่วมใหส้มัภาษณ์กบั IOM ภายใตโ้ครงการ 
Promise เพือ่เก็บขอ้มูลการใชแ้รงงานกมัพูชาและน าขอ้มูลการสมัภาษณ์ไปใชพ้ฒันา
คูม่อือบรมกอ่นแรงงานขา้มชาตเิดนิทางมาท างานในประเทศไทย 

 
 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาดา้น
แรงงานสมาคม และผูแ้ทนจาก บ. Rs cannery คุณสุวรรณี 

และ คุณปราการ และเจา้หนา้ทีส่มาคม คุณวรพล ไดเ้ขา้ร่วมให ้
สัมภาษณ์กับ IOM ภายใตโ้ครงการ Promise เพื่อเก็บขอ้มูล
การใชแ้รงงานกัมพูชาและน าขอ้มูลการสัมภาษณ์ไปใชพั้ฒนา

คู่มืออบรมก่อนแรงงานขา้มชาตเิดนิทางมาท างานในประเทศ
ไทย สัมภาษณ์โดย คุณ Bahrain และคุณภัทรชนก จาก IOM 

สรุปดังนี้  
 
 - ปัจจุบันการน าเขา้แรงงานกัมพูชาจะใชก้ารน าเขา้ MOU ซึง่จะมีคู่มือแนะน าก่อนขา้มา

ท างาน และมแีนะน าวถิชีวีติการปรับตัว แรงงานจะทราบกอ่นขา้มมาทีป่ระเทศไทย ว่าจะท างาน
ใด ลักษณะงานแบบไหน เพือ่ใหต้ัดสนิใจว่าสามารถมาท างานไดไ้หม เป็นแบบทีต่อ้งการหรอืไม่ 
และเบอรโ์ทรส าคัญทีช่ว่ยเหลอืไดก้รณีไดรั้บเหตุด่วน  

 - ขอ้จ ากัดการใชแ้รงงานหญงิกัมพูชาที่มาท างานในไทย พบว่า มีความเสมอภาค ไม่มี
การเลอืกปฏบัิตมิกีารใหค้วามรูเ้รือ่งการตัง้ครรภ ์ 
 - ส าหรับช่องทางการรอ้งเรียนที่ส าคัญ จะมีการ่ใชห้ล่องรีบขอ้รอ้งเรียน คณะกรรมการ

สวัสดกิาร หัวหนา้งาน และ HR  
 
 ประเด็นทีข่อให ้IOM ชว่ยหารอืภาครัฐกัมพูชาเพิม่เตมิในการน าเขา้แรงงาน MOU  



   Newsletter                            October 2022 23 |25 

 

 - ตอ้งการใหม้อีธบิายภาษาไทย เบือ้งตน้ ทีส่ าคัญในชวีติประจ าวัน และแนวทางการดูแล

สขุอนามัย  
 - ค่าใชจ้่ายประเทศตน้ทางไม่ชัดเจน  
 - คุณอรรถพันธใ์หค้วามเห็นว่าควรมกีารใหค้วามรูเ้รือ่งกฎหมายไทย สทิธแิละหนา้ทีต่อ้ง

ปฏบัิตดิว้ย 
 
 

TTIA เขา้รว่มงานสมัมนาออนไลนใ์นหวัขอ้ "ทศิทางและการเปลีย่นแปลงของมาตรฐาน
ความรบัผดิชอบทางสงัคมเพือ่การปฏบิตัใิหย้ ัง่ยนื" 
 

 วันที ่27 ตุลาคม 2565 TTIA คุณวชิญา จนท.
สมาคม เขา้ ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ใน หัวข อ้ 
"ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานความ

รับผดิชอบทางสังคมเพือ่การปฏบัิตใิหย้ั่งยนื" จัดโดย 
SGS โดยมคีุณวันด ีศรสีมุทรนาค ผูจ้ัดการผลติภัณฑ ์ 

บ.SGS เป็นผูด้ าเนินรายการ และคุณวัชรนิทร์ พานา 
หัวหนา้ผูต้รวจประเมิน บ.SGS เป็นผูบ้รรยาย สรุป
ดังนี้ 

 
 1. วัตถุประสงค ์> เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และใหเ้ห็นความส าคัญของมาตรฐาน
ความรับผดิชอบทางสังคม และสทิธมินุษยชนในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคต 

 
 2. การตรวจประเมนิดา้นแรงงาน > ปัจจุบันผูป้ระกอบการมกีารน าแนวทาง หรอืขอ้ปฏบัิติ
เรื่องความรับผดิชอบต่อสังคมที่ลูกคา้ตอ้งการ มาเป็นนโยบายและแผนการปฏบัิต ิเพื่อรองรับ

การตรวจประเมนิต่างๆ มากขึน้ 
 
 3. ระบบการจัดการแรงงานต่างดา้ว > ปัจจุบัน ลูกคา้ใหค้วามส าคัญมาก และไม่สามารถ

หลกีเลีย่งไดโ้รงงานทีจ่า้งงานแรงงานต่างดา้วจะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายแรงงาน และมาตรฐาน
ของลูกคา้ ทัง้นี้ โรงงานจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายตัง้แต่การสรรหาแรงงานจนถงึการ
ท างานของแรงงาน 

 
 4. มาตรฐานสว่นใหญ่ทีโ่รงงานใชต้รวจประเมนิ 
  4.1 Labor > จะตอ้งมแีนวทางปฏบัิตทิีด่ ีไม่ใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบังคับ มกีาร

ปฏบัิตอิย่างเท่าเทยีม ไม่มกีารล่วงละเมดิ ใหอ้สิระในการสมาคม มคี่าแรงทีเ่ป็นธรรม และช่ัวโมง
การท างานเหมาะสม 

  4.2 Health & Safety > แรงงานสามารถเขา้ถงึการรักษา พยาบาลและมีความ
ปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ 
  4.3 Environment > การท างานจะตอ้งไม่สง่ผลต่อสิง่แวดลอ้ม 

  4.4 Ethics > จะตอ้งด าเนนิธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม 
 

 5. หลักการมาตรฐานการตรวจประเมิน 

และ 3rd party ทีต่รวจประเมนิ 
  5.1 หลักการแบบสากล 
           5.1.1  SMETA / Sedex > 

ปัจจุ บันเ ป็น version 6.1 ที่จะเนน้ไปในดา้น
สิ่งแวดลอ้ม และจะมีการพิจารณาอัพเดท
มาตรฐานในอนาคต โดยการเพิม่ training ส าหรับ

โรงงาน 
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  5.1.2 amfori / BSCI > ในช่วง กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการประกาศปิด 

platform เกา่ และเปลีย่นเป็น new platform ทีม่กีารปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึง่รูปแบบการตรวจ
ประเมินนั้นไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนที่รูปแบบของรายงาน ทัง้นี้ ในเว็บจะไม่สามารถ
แกไ้ขขอ้มูลได ้เมื่อกรอกผดิ หากตอ้งการแกไ้ข จะตอ้งท าการตรวจประมเนิในส่วนที่ผิดใหม่ 

และมคี่าใชจ้่ายทีม่ากพอสมควร 
  - BSCI ยังเป็น multi-tier audit ซึง่เป็นการตรวจประเมนิโรงงาน + ฟาร์มไดใ้น
รอบเดยีวกัน  

  5.1.3 WRAP > เริม่ตรวจประเมนิแบบ Onsite ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2565 
  5.1.4 SLCP > ไม่ไดเ้ป็นการตรวจประเมนิ แต่เป็นการ verify ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
โดย 3rd party จะเป็นผูต้รวจสอบขอ้มูลที่โรงงานท า Self-Assessment ว่ามีความสอดคลอ้ง

หรอืไม่ 
  5.2 หลักการแบบไทย > มรีะบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2010)  
 

 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะท างาน APEC CEO Summit 2022 คร ัง้ที ่10 

 
 วันที ่31 ตุลาคม 2565 TTIA ดร.ชนนิทร ์
นายกสมาคมฯ คุณสพัุตรา ผอ.สมาคมฯ และคุณ

ปิยะราช จนท.การคา้ เขา้ร่วมประชมุคณะท างาน 
APEC CEO Summit 2022 ครัง้ที1่0 จัดโดยสภา
หอฯ โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ เป็น

ประธานฯ สรุปดังนี้  
 
 ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน APEC CEO Summit 2022 รับฟังการน าเสนอ

แผนงานความคบืหนา้การจัดงานฯ ของคณะท างาน 5 ดา้น (ดา้นสารัตถะ, ดา้นการตอ้นรับ, ดา้น
การประชาสัมพันธ,์ ดา้นสปอนเซอร ์และดา้นพธิกีาร) ดังนี้ 
 

 1. ประธานฯ แจง้ว่าไดม้ีการร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
เกีย่วกับการจัดงาน APEC 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพในเดอืนพฤศจกิายน 2565 นี้ โดย
ทางท่านนายกฯ ไดเ้นน้ก าชับใหค้วามส าคัญกับการจัดงานในทุกๆ ดา้น โดยเฉพาะการ

ประชาสัมพันธ,์ มาตรการการตรวจ COVID-19, การรักษาความปลอดภัย เป็นตน้ 
 2. คณะท างานดา้นการประชาสัมพันธ์ ไดร่้วมกับ PR-Agency ในการจัดท าอบรมการ
ท างานดา้นการประชาสัมพันธใ์หก้ับ YEC เพื่อใหค้วามรู ้ความเขา้ใจงานประชาสัมพันธร์วมถึง

วธิกีารประสานงานกับสือ่มวลชน ทัง้ในและต่างประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 - ไดม้กีารร่วมหารอืดา้นการประชาสัมพันธก์ารจัดงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธด์ว้ย 

 3. การเตรียมความพรอ้มในการจัดงานแถลงขา่วในวันที่ 1 พฤศจกิายน 2565 ณ สยาม
พารากอน  
 4. อัพเดทการเตรียมความพรอ้มการจัดงานฯ, การเชญิ Speaker บรรยายในงานฯ, การ

จองทีพั่กโรงแรม, การแสดง, กจิกรรมภายในงาน และของทีร่ะลกึ 
 5. อัพเดทการน าคณะล่วงหนา้ของผูส้ ารวจพืน้ทีจ่ัดงานเขา้ชมพืน้ที ่
 

 
 
 

 
 
 

 



   Newsletter                            October 2022 25 |25 

 

กฎหมายราชกจิจานุเบกษา และ มต ิคณะรฐัมนตร ีทีส่ าคญั เดอืนตุลาคม  2565 

มตปิระชุม ครม. ทีส่ าคญั  

วนัที ่5 ตุลาคม 2565  
18. เรือ่ง รายงานสถานการณ์การสง่ออกของไทย เดอืนสงิหาคม และ 8 เดอืนแรกของปี 2565 

Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60098  
 
วนัที ่11 ตุลาคม 2565  

5. เรือ่ง ร่างกฎกระทรวงก าหนดวธิปีฏบัิตขิองเจา้ของเรอืประมงทีใ่ชส้นับสนุนเรอืทีใ่ชท้ าการ
ประมงหรอืเรอืขนสง่ถ่ายสัตวน์ ้า พ.ศ. .... 

16. เรือ่ง ผลการประชมุหารอืร่วมกับท่าเรอืชัน้น าระดับโลกและหน่วยงานบรหิารจัดการท่าเรอื
และโลจสิตกิส ์ณ สาธารณรัฐสงิคโปร ์ 
Source: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60347  
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